
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

คร้ังที่ ๒/๒๕๕๒ 
วันพฤหัสบดีที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ 
    

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา 
 
  (นายสมพล วณิคพันธุ ทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม) 
  ประธาน  :  ผมขออนุญาตเปดประชุมนะครับ  
   ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ คําสัง่ตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรชุดใหม แจงเพื่อทราบนะครับ 
  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  เลขานุการ (นางศรีเงนิ สุขารมย)  :  มีอีกเรื่องหนึง่คะ คือเร่ืองรับทราบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑  
  ประธาน  :  เชญิเลขานุการชีแ้จงเลยครับ 
  เลขานุการ  :  ขออนุญาตรายงานผลการดําเนนิผลการปฏิบัติราชการตามโครงการ
ประเมินผล ทานที่ปรึกษาโครงการประเมนิผลการปฏิบัติราชการไดรายงานผลของสํานักงานตอ
คณะกรรมการ อ.ก.ร. (ประเมนิ)  เมื่อวนัที ่๒๔ ธันวาคม ซึง่ปรากฏวาตอนนั้นรายงานผลการประเมนิของเรา 
คะแนนอยูที่ระดับ ๔.๕ แตเนื่องจากวาเรามองแลววามีขอผิดพลาด กลุมงานนโยบายและแผนก็เขาไป
ตรวจสอบความถูกตองของเราอีกครั้งหนึ่ง พอผลคํานวณคะแนนออกมาคะแนนของเราอยูที่ระดับ ๔.๗๑๘ 
จึงขอรายงานใหที่ประชุมทราบ ซึง่ผลคะแนนเมื่อเอามาเปรียบเทียบคะแนนรวมระหวางสภาผูแทนราษฎร 
กับวุฒิสภา คะแนนของเราคือ ส.ผ. คะแนนอยูที่ระดับ ๔.๗๑  และ ส.ว. คะแนนอยูที่ระดับ ๔.๗๙ จึงขอ 
รายงานใหที่ประชุมทราบคะ 
  ประธาน  :  ทีป่ระชุมรับทราบนะครับ 
  ตอไประเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการ
บริหารราชการ สํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร คร้ังที่ ๙/๒๕๕๑ วนัอังคารที่ ๒๕ พฤศจกิายน และ
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒ วนัอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ เชิญเลขานุการ 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                   เพทาย ๑/๒ 
วันพฤหัสบดีที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ 
 
  เลขานุการ  :  บันทกึการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ 
คร้ังที่ ๙/๒๕๕๑ มทีั้งหมด ๑๕ หนา ตั้งแตหนาที ่๑ จะเปนรายชื่อของคณะกรรมการที่มาประชมุและ
ผูเขารวมประชุมจนถงึหนาที่ ๒ ในหนาที ่๒ จะเปนระเบยีบวาระที่ ๒ เปนการรับรองบันทกึการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายและแผน คร้ังที ่๘ ระเบียบวาระที่ ๓ มี ๒ เร่ืองก็คือ ๓.๑ เปนรายงานผลการ 
ประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแตหนา ๓ ถึงหนา ๖ และ ๓.๒ เปนรายงานผล 
การดําเนินงานของคณะอนกุรรมการแผนงานและงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร ในหนาที่ ๖ ซึ่งจะม ี
ทั้ งหมด  ๖ เ ร่ื อง  ตั้ งแตหนา ๖  ถึ งหน า ๘ เ ร่ืองที่  ๑ จะเปนเรื่ องการพิจารณาขออนุมัติ เ ง ิ น ก ั น  
ซึ่ ง ก ร มบัญชี ก ล า ง ไดอนุมัติเงินกันงบประมาณรวม ๓ ป ตามเอกสารนะคะ ในหนาที่ ๗  หัวขอที่ ๒  
จะเปนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ หัวขอที่ ๓ จะเปนพิจารณารายการ
และคําชี้แจงการของบกลางป ๒๕๕๒ หัวขอที่ ๔ เปนการพิจารณาทบทวนการกําหนดเปาหมายกลยุทธ 
ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดของสํานักงาน ในป ๒๕๕๒ ในหนาที่ ๘ หัวขอที่ ๕ จะเปนพิจารณาโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและการจัดทํางบประมาณรายจาย ป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และในหัวขอที่ ๖ ในหนาเดียวกัน เปนการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนโครงการของสํานัก
ประชาสัมพันธ ในหนาที่ ๙ เปนระเบียบวาระที่ ๔ มี ๒ เร่ือง ก็คือ รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามมติ คณะกรรมการนโยบายและแผน คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ จะมี ๒ เร่ืองก็คือ ขอ ๔.๑ พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายงายประจําป ใหประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎร ในหนาที่ ๑๐ หัวขอที่ ๔.๒ จะเปนเรื่องของการของบกลางเพื่อเปนคาใชจาย 
ในรายการที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  หนา ๑๒ ระเบียบวาระที่ ๕ 
มี ๒ เร่ือง ขอ ๕.๑ พิจารณารางแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จะอยูที่ หนา ๑๒ 
ถึงหนา  ๑๓  และในหนา  ๑๓  เปนขอ  ๕ .๒  พิจารณาแผนปฏิบัติการของสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งแตหนา ๑๓ หนา ๑๔ และหนา ๑๕ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  เชิญทานสมพลนัง่ทาํหนาที่ตรงที่ประธานนี่เลยครับ เดีย๋วผม 
ก็จะไปแลว 
  ประธาน  :  เชญิตอครับ 
  เลขานุการ  :  บันทกึการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒ เปนนดัพิเศษ เมื่อวนัศุกรที ่๙ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีทั้งหมด ๔ หนา วาระนี้จะเปนวาระพิเศษที่เราเชิญสาํนกังบประมาณเขามาหารือเร่ืองของ 
แนวทางการจดัทําคําของบประมาณ ป ๒๕๕๓ และปญหาอุปสรรคของการบรหิารงบประมาณของปที ่
ผานมา รายละเอียดจะอยูในเอกสารหนา ๒ ถงึหนา ๔ 
  ประธาน  :  สงสัยทําไมตองเปนพเิศษ 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                   เพทาย ๑/๓ 
วันพฤหัสบดีที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ 
 
  เลขานุการ  :  พอดีตอนนัน้ไมได… (ปดไมโครโฟน) 
  ประธาน  :  ทานจเรทราบคาํตอบแลวใชไหมครับ ผมขออนุญาตออกนอกเรื่องนิดหนึง่ 
ไหน ๆ ทาํหนาที่เปนประธานแลวขอใชประโยชนหนอย เร่ืองแบงเงนิทีป่รากฏในรายงานการประชุมคร้ังที่ ๙ 
ในสายของตางประเทศใหรองประธานคนละ ๔ ลานบาท ประธาน ๕ ลานบาท ผูนาํฝายคานในสภาผูแทน 
ราษฎร อีก ๔ ลานบาท ทางปฏิบัติรูเหตุผลทุกอยางวางบประมาณอันนี้มันเปนงบประมาณอันนี้เปน 
งบประมาณของสภาผูแทนราษฎร แตบังเอิญงบประมาณสวนนี้ ๖๐ ลานบาทใชไหมที่ไดมา รัฐสภาเขามา 
ใชดวย วุฒิสภามาใชดวยในสวนของประชมุ เขากจ็ะเหมา ปรากฏวามกีารเหมาวางบสวนนี้เปนของวุฒิ
ดวย ทําไมไมแบงใหประธานวุฒ ิสวนนี้ผมโดนตั้งคาํถามนี้มา อธิบายก็ไมเขาใจ กเ็ลยฝากคนที่เกีย่วของวา
ทําอยางไรใหเขาใจไดไหมวานี่คืองบของสภาผูแทนราษฎร แลวก็ที่เอามาใหวุฒิใชเพราะวุฒิไมมหีนวยงาน 
การประชุมดานหนวยงานกลุมมิตรภาพ เราก็เลยเจยีดงบประมาณไปใหใชรวมกนัทัง้ ๒ สภา แตตอนนี ้
ในเมื่อยอดรวม ๖๐ ลานบาท เขาก็พูดวาทําไมไมเกลีย่ใหหมด ถาผมจะพูดวาเอาของวุฒิมารวมกับผม 
ไหมละแลวผมจะเกลีย่ให มันกพ็ูดไมออก เพราะเขากข็อชนกับเราทกุอยาง วิธีการขอนี่ เชิญรองศุภมาศ 
  นางศุภมาศ นอยจันทร  :  ขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องนีน้ะคะ งบประมาณที่ไดรับ 
๖๐ ลานบาท จะจายเปน ๒ สวน สําหรับองคการฯ ๓๐ ลานบาท สํานกัความสมัพนัธ ๓๐ ลานบาท ฉะนัน้
องคการก็ไมเกี่ยวก็จัดประชมุไปตามนโยบายอยูแลว ในสวนทีม่ีปญหาวาทําไมถงึไมแบงใหทางวุฒิดวย 
เนื่องจากตามระเบียบวิธกีารงบประมาณแลวงบประมาณของสวนราชการใดใหตั้งสวนราชการนัน้ วุฒิสภา 
ก็คือสํานกังานเลขาธกิารวฒุิสภาดูแล การที่วฒุิมาใชเงินงบประมาณนี้เปนการใชในนามรัฐสภา ซึ่งอยูใน 
ความรับผิดชอบของสํานกังานเลขาธิการรับผิดชอบตรงนี้อยู ใชในนามรัฐสภาได แตในนามประธาน
วุฒิสภาใชไมได อันนี้คือประเด็นสําคัญคะ 
  ประธาน  :  อันนี้ผมเขาใจหมดเลยแตวาพดูแลวทานก็ไมเขาใจ 
  นางศุภมาศ นอยจันทร  :  ถาอยางนัน้กท็าํเปนหนงัสือนาํกราบเรียนไดไหมคะวาเหตุผลที ่
เราไมจัดสรรเงินใหเพราะอะไร เราอางระเบียบวิธกีารงบประมาณได ทางคลังรับไปนะคะ 
  ประธาน  :  แตผมนําเรียนทานเลขาธิการแลว  ถาเผื่อในการของบประมาณในระดบั 
สํานักงาน เพราะผมดูจากคาํขอของวุฒิเขาขอหมด งบประมาณเขาก็ขอ แลวเขากไ็ดสวนหนึง่แตเขาไมเคย 
เอามาใชเลย แตเราพูดใหรูชัด ๆ วาไมได  ถาอยางนัน้คณุหยุดขอไหมผมจะของบของรัฐสภาเพิ่ม เพราะมนั 
เปนสวนหนึง่ที่ทาํใหเราถูกตัดถาผมจําไมผิด พอเขาเริ่มขอเราก็เร่ิมถกูตัด  
  นางศุภมาศ นอยจันทร  :  ขออนุญาตนะคะ งบจะแบงเปน ๒ สวน สวนหนึง่คือสํานัก 
ความสัมพันธได ๓๐ ลานบาท ตรงนี้เองทีเ่รามาแบงใหประธานสภาผูแทนราษฎรใชไหมคะ แตในสวนของ 
สํานักองคการฯ ๓๐ ลานบาท ตรงนี้คือการใชจายเกีย่วกับการประชุม การไปเยือนประเทศตาง ๆ  
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ของทานประธานในนามรัฐสภา ตองเรียนทานวาตองตดัแบงชวงนี้ออกไปเลย 
  ประธาน  :  ผมพูดขนาดวางบของผม ๖๐ ลานบาท ผมใหรัฐสภา ๔๓ ลานบาท ของสภา 
ผูแทนราษฎรจริง ๆ ๑๗ ลานบาท สวนของวุฒิได ๓๐ กวาลานบาทเตม็ ๆ  ก็พูดใหทราบปญหา 
  ตอไประเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อทราบ เชญิทานเลขา 
  เลขานุการ  :  ระเบียบวาระที่ ๓ เปนเรื่องของการรายงานผลการสํารวจความพงึพอใจของ 
ผูรับบริการที่มีต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนเรื่องที่ กพร. ไดรายงานผลของการประเมินผล 
ของความพึงพอใจสงใหสํานักงานแลว ซึง่ผลของการประเมินนั้นจะอยูระดับคะแนนที ่๓.๘๔ ซึง่ถือวาอยูใน 
ระดับที่ดีก็คือรอยละ ๗๔.๘ ซึ่งในประเด็นดังกลาวนีท้านเลขาธกิารเหน็วานาจะตองนําเสนอเขามาใน 
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาแลวก็รับทราบดวย เนื่องจากวาในรายงานผลของการประเมนินัน้จะมีขอเสนอแนะที่
มีตอการปรับปรุงในเรื่องของการดําเนนิงานอยูในหลาย ๆ ประเดน็ ตั้งแตในดานของกระบวนงานและ
ข้ันตอนการใหบริการ ซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีการวัดเกี่ยวกับเร่ืองการสนับสนุนงานดานการตรากฎหมาย 
การสนับสนุนดานการควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน ตั้งแตกระบวนการตั้งกระทูถาม
ทั่วไปและกระบวนการเรื่องรองเรียน และการดําเนนิงานตามเปาหมายตายุทธศาสตร ซึ่งเรามกีารวัดในสวน
นั้นก็คือจะวัดเรื่องของงานดานตางประเทศ ในเรื่องของการผลักดันมาตรการและแนวทางเขาสูเวทีรัฐสภา 
โลก หรือในทีป่ระชุมรัฐสภา และจะเปนในดานของการสงเสริมเผยแพรประชาธิปไตย สวนอีกดานหนึ่งจะ
วัดดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ซึ่งจะวัดในเรือ่งของสิ่งอาํนวยความสะดวก คุณภาพในเรื่องการใหบริการ 
สุดทายจะวัดในเรื่องความเชือ่มั่นเกีย่วกับคุณภาพการใหบริการและดานการปรับปรุงการใหบริการ ในสวน 
รายละเอียดเดี๋ยวจะใหทางเจาหนาที่ชวยลงรายละเอียดใหที่ประชุมรับทราบ รวมทัง้ขอเสนอแนะและ 
แนวทางการปรับปรุง ซึ่งเราอาจจะตองรับไปดําเนินการปรับปรุงใหตามความตองการของสมาชกิเพิ่มข้ึน 
  นายนพรัตน ทวี  :  กราบเรยีนทานประธานครับ ในเอกสารจะแจกเปนเลมนะครับ ในสวน 
ที่เกีย่วของกับสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรโดยตรง จะเริ่มที่หนา ๔๖ นะครับ ผลคะแนนจะ
ออกมา ของผูแทนจะอยูทีห่นา ๔๖ – ๗๒ ซึ่งจะมปีระเด็นที่เขาถามแลวก็ในการสัมภาษณสมาชิกแสดง 
ความเห็นในแตละประเด็น ๆ ซึ่งผูประเมนิไดทําการสรุปมาในแตละประเด็น ในหนา ๕๐ จะมีส่ิงทีส่มาชิก 
สะทอนออกมาที่จะใหเพิ่มเติมนะครับ ตรงนัน้คือในสวนที่แตละสวนราชการ จะมีรายละเอยีดตรงนัน้ 
และตรง Power point ที่นาํเสนอจะเห็นคะแนนในแตละมิติ อันนี้จะเปนสรุปภาพรวมในแตละมิติ ซึ่งดาน 
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารคะแนนอยูที่ระดับ ๔ ระดับดีนะครับ ในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
๔.๓๐ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ๓.๗๐ ดานคุณภาพการใหบริการ ๔.๑๕  มิติดานความเชื่อมัน่กับ 
คุณภาพการใหบริการ ๔.๒๕ มิติในดานการปรับปรุงการใหบริการ ๓.๘๕ อันนี้เขาถามทัง้สมาชิกกับ 
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ประชาชน ประชาชนก็คือกลุมคนทีม่ารับขอมูลขาวสารนะครับ  ระหวางสมาชิกกับประชาชน สมาชิกจะอยู
ในระดับดีด ประชาชนจะอยูในระดับพอใช มาเฉลีย่กนันะครับ สวนมิติที่ ๖ ปรับปรุงการใหบริการ ๓.๘๕ 
คือส่ิงที่เราปรบัปรุงการใหบริการสมาชกิบอกวาสมาชิกไมคอยรูเร่ืองทีป่รับปรุง ไมคอยเหน็ ขาดการ 
ประชาสัมพันธประเด็นที่ปรับปรุง และในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก ๓.๗๐ ปญหาหลัก ๆ ก็คือสถานที่ซึง่ 
กระจัดกระจายหลายแหง รอกอสรางอาคารรัฐสภาใหม ไมมีหองทาํงานใหกับสมาชิก อันนัน้คือภาพครับ 
สวนสรุปความเหน็ไดทําการสรุปมาใหในหนาถัดไป ประเด็นในภาพรวมทัง้หมดที่จะใหพฒันา ในเร่ืองของ 
บุคลากรสมาชิกเสนอมาวา การสรางจิตสาํนึกในเรื่องการทํางานเพื่อประเทศชาติและหนาที่ในการ
ใหบริการทีม่ีคณุภาพและมปีระสิทธิภาพ และในเรื่องตัวบุคคลก็คือพัฒนาศกัยภาพใหสอดรับกบัความเปน
แนวหนา อันนีท้านมีความเหน็ในเรื่องตวัเจาหนาที่นะครับ สวนในเรื่องการประชาสมัพันธเผยแพรงานของ 
สภาทานมองเห็นถึงตัว ส.ส. ดวยนะครับ ทานมองวาโครงการรัฐสภาเพื่อประชาชนสํานักงานควร
ดําเนนิการอยางตอเนื่องเพือ่ใหประชาชนไดรับทราบบทบาทของ ส.ส. และรัฐสภา ควรประชาสัมพนัธ
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยเปนประมุขอยางตอเนื่องอยางนอยปละ ๑ คร้ัง และทานเสนอ 
มาวาเมื่อมกีารแกไขแลวควรมีการสรุปผล 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  ขอถามในขอคิดเห็นของ ส.ส. ดานบุคลากร ม ี๒ เร่ือง คือ 
การสรางจิตสาํนึกการทํางานเพื่อประเทศชาติ การพัฒนาศักยภาพ อันนี้คลาย ๆ เปนถอยคาํที่แตะตอง 
ไมถึง เปนอะไรลอย ๆ อยู ผมอยากจะรูวาเราตั้งคําถามแบบเปดใหเขาเขียนหรือวาเราตั้งคําถามใหเขา 
ขีดกา 
  นายนพรัตน ทวี  :  เปนคาํถามแบบเปดครับ จะเปนชอง ๆ แสดงความคิดเห็น และใน 
ประเด็นนัน้ก็จะเปดกวางในขออ่ืน ๆ ครับ อันนี้จะเปนการเปด แตการเก็บขอมูลไมไดใหสมาชกิกาเอง 
จะเปนการสัมภาษณมีแบบสอบถาม จะเปนลักษณะผูวิจัยเขาไปสัมภาษณสมาชกิเปนรายคน โดยที่ผูวจิัย 
จะถือแบบสอบถามไวในมือแลวถามทาน ทานวาอยางไรก็กา พอถงึชองทีว่าในประเด็นนีท้านจะมี
ความเห็นอะไรอีกไหม ทานก็จะบอกความเหน็วาเปนอยางนี้ ๆ ผูวิจยัก็จะจดขอมูลมาครับ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  ;  ก็เลยมองตอไปวาถาเรารบัทราบแลวไปแกไข เราก็เลยมอง 
ไมถูกวาจะไปแกอยางไรใหสรางจิตสํานึก คลาย ๆ เปนลอย ๆ ผมยกตัวอยางเชนสาํนักกรรมาธกิารไดออก
แบบสอบถาม ก็ถามกนัตรง ๆ เขาก็ตอบมาวาคุณภาพการใหบริการทางดานวชิาการ ในการให
ขอเสนอแนะระหวางการประชุมสภายงันอยอยู อยางนีช้ัดเจนเราก็นาํไปปรับปรุงได แตการจัดเตรียมหอง 
ประชุมเรียบรอยดีก็โอเค แตทั้ง ๒ ขอ ผมก็เลยตั้งเปนขอสังเกตวาแลวเราจะไปดําเนินการอยางไรตอไป 
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  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออนุญาตนะคะ วิธกีารถามเขาไป Copy ตําราตรงเปะเลย 
คือการสรางจติสํานึกเปนสวนหนึ่งในการพฒันาบุคลากร แตวาการตั้งคําถามไมควรเอาถอยคาํที่อยูใน
ตํารามาตัง้ ควรจะใชวิธีแบบหลอกลอใหรูวาคําถามตรงนีน้ําไปสูจิตสาํนึกของการทาํงานเพื่อประเทศชาต ิ
หรือเปลา คือไมใชใชถอยคําตรง ๆ ตามตาํรา ขอเสนอเปนขอสังเกตคะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :   ที่ปรึกษาเปนคนตั้งคําถาม เราจะไป Control เขาไดไหม 
แบบสอบถามตั้งโดยที่ปรึกษาซึ่งถึงแมเราจะมีความเหน็อยางไรก็ทาํอะไรไมได ถาเขาไมเขาใจงานในหนาที ่
ของเราก็เขวเหมือนกันเวลาเขาถาม เขาตองเขาใจภารกจิของเราถงึจะตั้งคําถามไดถกูตองตามภารกิจ 
ของเรา คณะที่ปรึกษาเปนผูรูในวงงานอยางแทจริงหรือเปลาที่มาตั้งคําถาม ทีเ่ราจางเขามา วิธจีางเปน 
อยางไรผมไมเขาใจ จางที่ปรึกษาที่มาทาํตรงนี้เราไดตั้ง TOR ไวอยางไรหรือไม เขียน TOR เกี่ยวกบัการจาง 
ที่ปรึกษาหรือไมอยางไร เราไดมีการทดสอบไหม มกีารเสนอตัวมากี่ราย แตละรายเขาใจวงงานของเราไหม 
พอที่จะไปตั้งคําถามวาขาราชการสภาทํางานจนดกึดื่นไมมีวนัหยุดวันลา จะทําอยางไรใหเขาเขาใจ 
ถาทีป่รึกษาไมรูคิดวาเราเปนระบบราชการแบบฝายบริหาร ก็คนละเรื่อง ฝากฝายเลขานุการไวดวย 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  พอดีพูดถงึเรื่องจางบริษัททีป่รึกษาปตอไปเขาใจวาจะตอง 
จางอีกใชไหมคะ ฝากวาถาหากวาจะจางบริษัทที่ปรึกษาควรเสนอแบบฟอรมมาใหเราดูดวยไดไหม ขอเปน 
ขอสังเกตนิดหนึ่ง ที่จริงแลวตรงนี้แตละสํานักที่จะวัดความพงึพอใจ ขาราชการแตละสํานกัควรมสีวนรวมวา
จะจัดอะไรบาง ถามอบบริษทัที่ปรึกษาไปทํากจ็ะเกิดแบบนี้อีก 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ผมดูในคาํถามซึ่งจะมีอยูในเลมตอนทายเปนคําถาม 
ปลายเปดนะครับ เชน ในเรือ่งของเจาหนาที่เขาจะถามวา โปรดแสดงขอคิดเห็นในคาํตอบทีท่านเลือกใน 
ภาพรวมดานเจาหนาที่ผูใหบริหาร แลวจะใหแสดงความคิดเห็นไว คอืเปดไวเฉย ๆ ผมเรียนวาวิธทีี่สํารวจ 
ขอมูลเขาใชวธิีสัมภาษณ โดยของ ส.ส. ใชจํานวน ๒๐ คน จาก ๔๘๐ คน อันนีก้็เปนปญหาหนึ่ง  ของ ส.ว. 
ใช ๗ คน จาก ๑๕๐ คน ซึง่เปนปญหาวาเปนตัวแทนหรือไม  และผมอยากจะเรียนวาสิ่งที่เปนนามธรรม 
รูปธรรมอาจจะดูจากหนา ๕๐ ของเลมไดนะครับ  ซึง่สิง่ที่ทางทาน ส.ส. ๒๐ ทานบอกวาเราควรจะปรับปรุง 
มีทั้งหมด ๑๖ ขอดวยกัน อยูในหนา ๕๐ – ๕๑  ซึ่งตรงนีผ้มเขาใจวาเวลามาทําเปน Power point มีการสรุป 
มีการแปรความออกมา ซึ่งผมดูแลวมันไมตรงกันเทาไร เปนการตีความ เปนการแปลความออกมา ก็เลย 
เรียนทีป่ระชุมทราบครับ 
  เลขานุการ  :  ขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องแบบสอบถามนะคะ เมื่อสักครูทานกรรมการไดมี
ขอทักทวง เนือ่งจากในเรื่องของคําถามทีท่านรองวจิักขณบอกวาในสวนที่ปรึกษาอาจจะไมรูในเรือ่งระบบ 
งานของเรา ในขั้นตอนของการทาํตัวชีว้ัดเนื่องจากวาเราจับบางเรื่องเพิ่งมาวัด คือเรามีการวัดในปที่ผานมา 
สมมุติวาเราวดัขั้นตอนในเรือ่งของการใหบริการ เมื่อกี้ทีไ่ดชี้แจงไปแลววากระบวนงานและขัน้ตอนการให 
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บริการ ซึ่งเราก็จะบอกวามีระบบงานเรื่องอะไรบาง ในดานเจาหนาที่เราก็จะบอกวามีเร่ืองอะไรบาง รวมถึง 
เร่ืองความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพการใหบริการ ฉะนัน้สิ่งเหลานี้ทัง้หมดเขาก็จะมากาํหนดเปนประเด็น 
คําถามที่เราจะวัด วัดในเรื่องที่เราทาํในเรือ่งนี้เพื่อจะไดรับการพัฒนาและปรับปรุง เพราะตัวอืน่เราไมได 
หยบิยกมาวัด ฉะนัน้รายละเอียดของขอคําถามทั้งหมดที่เปนกรอบใหญ ๆ ก็จะมีรายละเอียดตรงนีว้าจะม ี
เร่ืองอะไรบาง ซึ่งเวลาที่ผูเขาไปสัมภาษณเขาก็จะถามจากตรงนีว้าในกระบวนงาน Scope งานไวเลยวา 
เปนเรื่องกระบวนงานขั้นตอน มีเรื่องอะไรบาง เชน เร่ืองขั้นตอนการลงทะเบยีน อันนีดู้จากแบบสอบถาม 
ขางทาย ก็จะเปนในลกัษณะอยางนี้ สวนประเด็นที ่๒ ในสวนที่ทานที่ปรึกษาศุภารตันบอกวาเราไดมีการ 
สอบถามไปยงัหนวยงานไหม ไดมีการสอบถามไป แลวหนวยงานนัน้ก็ไดมีขอทักทวงมาบางเรากจ็ะสงให 
ที่ปรึกษาไป สวนในขอเสนอที่บอกวาในคณะชุดนี้ของเรานาจะตองมาดู อันนีจ้ะขอรับไปวาในปงบประมาณ
ของปถัดไปเราก็จะรับเขามาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาดวย 
  ประธาน  :  ผมขออนุญาตเสนอความเหน็นิดหนึ่ง เมื่อสักครูทานรองวชัรินทรหลุดออกมา 
วากรรมาธิการเขาก็มีแบบสอบถามของเขาเองที่ถามสมาชิก ของผมกม็ีแบบสอบถามซึ่งเราถามทนัททีี่ให 
บริการเสร็จ ส่ิงพวกนี้ผูประเมินจะเอาไปใชประโยชนไดไหม และจะใชประโยชนไดมากที่สุดถาเผือ่เขามา 
ชวยคุยกับพวกเราขณะที่เราทาํงาน ขณะที่เราทําแบบสอบถาม วาแบบสอบถามที่จะชวยเขาไดมากที่สุด 
ควรจะเปนอยางไร ในขณะเดียวกนักฟ็งของเรา เพราะเรารูวาเราทําอะไร เราใหบริการอะไร ก็อยางที ่
ทานรองวจิักขณวาไมมีความแนใจวาผูประเมนิรูไหมวาเราทําอะไร ผมมีความรูสึกวาพอเราบอกวาเราม ี
แบบสอบถามของเรามักจะถูกปฏิเสธวาไมตรงหลักวิชาการ แตนัน่ก็คอืตรงกับส่ิงทีท่ํา ฉะนัน้สาํหรับปตอไป
ยังมีเวลาใหเขา Bend มาไดไหม คือคุณอยากไดแบบสอบถามที่เปนหลักวชิาการอยางไรคุณมาคุยกับเรา 
แลวคําตอบแบบสอบถามทีไ่ดจะไมใชแค ๒๐ คน จะตรงกับผูรับบริการในเรื่องนัน้จริง ๆ ก็ฝากไปลองคุยดู 
นิดหนึ่ง 
 
 
           - ๒/๑ 
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  นางสุภารัตน  วสะภาคย  :  ขออนญุาตนิดหนึ่งวา การวัดแบบสอบถามในองค
รวมโดยเมื่อกี้ที่ทานประธานก็พูดวากลุมเปาหมายตางกัน มีทั้งกรรมาธิการ มีทั้งสมาชิกที่ทํา
หนาที่ดานตางประเทศ เพราะฉะนัน้ถาฟอรแมท (Format) มันออกมาแบบนี้คนที่ไมไดทําหนาที่
ไมเคยมีการตั้งกระทูมันก็จะมีปญหาพอดูเร่ืองอยางนี้แลว มันจะมีปญหาเพราะฉะนัน้ในตัวชี้วัด
ปจจุบันเทาที่ทราบก็จะมีการสํารวจแบบนี้อีกคือรวมไปหมดเลยแลวก็แตละสํานักที่เกีย่วของ
เปนเจาภาพรอง โดยที่กลุมงานนโยบายและแผนเปนเจาภาพหลัก ที่นี้ปญหามันก็จะเกิดเหมือน
ปนี้อีกคือคําถามมันควรจะแยกสํานกัแตละสํานกัมันจะทําอยางไร ถาอยางนั้นผลที่ไดเชื่อวา
ตอบไมครบทุกขอและตอบไมครบจริง ๆ แลวตามหลักวิชาการมันใชไมไดแบบสอบถามนั้น 
ตองทิ้งไปเลย สืบเนื่องจากทาน ผอ. สํานักคลังวาจํานวนนี้กเ็หมือนกันคือเทาที่ตามหลกั
วิชาการแลวมันมีเกณฑเลยประชากรเปาหมายเรารูชัดเจนแลววามีจํานวนเทาไร เขากําหนด
เกณฑอยางนอยจําไดวา ๑๐๐  ต่ําสดุคือ ๑๐๐ ไมใช ๒๐ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเอาเกณฑตรงนี้ 
มาใหดูไดเลย ซึ่ง ๒๐ นีมั้นก็เชื่อถือไมไดอยูแลว ขอบคุณคะ 
  ประธาน  :  คางอยูครับ จําไมไดเหมอืนกันตรงไหน 
  นายนพรัตน ทวี  :  ขออนญุาตตอเลยนะครับ คือตรงกลุมตัวอยางก็ไดคุยกับทาง
ผูประเมินตั้งแตแรกแลวครับวาตรงนี้มันเปนปญหาอยางไร แตผูประเมินกบ็อกวาผูประเมินได
นําเขาไปเสนอ อ.ก.ร. (ประเมิน) วาจะทําวิธีอยางนี้ ผูประเมนิก็บอกวา อ.ก.ร. (ประเมนิ) ก็เห็น
ดวยคือประเด็นหลักผูประเมินบอกวาผูประเมินไมไดทอดแบบสอบถามแตผูประเมินใชวิธี
สัมภาษณ กค็ือในมุมที่อยางนี้เมื่อผูประเมินอางอยางนั้นก็เลยมาเปนอยางนี้นะครับ  
ขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งตรงรายละเอียดของเราตั้งแตหนา ๔๖ ถึงหนา ๗๒ ในแตละคาํถามแต
ละประเดน็จะมีคําถามเปดไว ซึ่งที่ ผอ. สํานกัคลังพูดถึงมันเปนรายละเอียดของประเดน็  ๆ หนึ่ง
เขาถามทั้งหมด ๖ ประเดน็ สิ่งที่ผมสรุปมาจากหนา ๗๑ คือผูประเมินเขาสรุปภาพรวมมาแลว
เพราะฉะนั้นหนา ๗๑ มันอาจจะไมลงลึกในแตละประเด็นเหมือนกับในหนาที่ ๔๘ หนา ๔๙  
อันนั้นจะเปนรายละเอียดแตละประเด็น ๆ สิ่งทีผ่มสรุปมาบนเพาเวอรพอยท (PowerPoint)  
ก็คือเอาสวนทายแลวก็เอาสรุปออกมา แลวก็ในขอความทั้งหมดนี้ผูประเมินรวมสรุปมา 
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แลวก็รายงานใหเขา อ.ก.ร. เพราะฉะนั้นอาจจะเหน็ภาพที่ไมชดัเจนเวลาผูที่จะเอาปฏบิัติไป
ปรับปรุงรบกวนตองไปดูรายละเอียดแตละมิติ ๆ ที่เกี่ยวของครับ อันนั้นจะเหน็ภาพชัดกวาครับ 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  เมื่อกี้คุณประสิทธิ์บอกใหดูหนา ๕๐ – ๕๑ ในรายงาน  
ผมวาแบบสอบถามอยางไรตองเอามาแกไข ๑๖ ขอนี้ใชไหมครับ มันออกมาตรงหมดแลวครับ 
จริง ๆ อยาไปสนใจแบบสอบถามเลย ประเด็นทีส่มาชิกเขาบอกวาเราตองปรับปรุงอะไร
เพื่อที่จะใหมันดีขึ้นใหสํานักงานเรามนัดีขึ้นผมวาจริงอยางที่คุณประสิทธิ์วาอยูหนา ๕๐  
มีทุก ๆ สวน ๑๖ ขอมีทั้งการบริหารคน ทั้งการใหบริการตามกฎหมาย กระทู ตางประเทศใชไหม
ครับ การจัดควิ ๆ อะไรไมเขาใจขอ ๑๕ เร่ืองตาง ๆ ฝายเลขานุการตอบไดไหม จัดคิวเรื่องตาง ๆ 
หมายความวาอยางไรมันไมชัดไง เอา ๑๖ ขอมีดเีบท (Debate) กันวาเราจะทําอยางไร 
  นายนพรัตน ทวี  :  มีหนา ๗๑ – ๗๒ ทานครับมีหรือ ทานอานเร็ว แตเทาทีดู่มัน
ชัดเจนทั้ง ๕๐ – ๕๑ กรรมการนโยบายจะทําอยางไรดี เชน คนใหบริการมันเหลือนอยเกนิ
อัตรากําลังมันนอยทั้งทีน่กักฎหมายก็เยอะในสภานี้แตอยูกระจัดกระจายคนละที่ใชไหม ปรับ
โครงสรางดีไหมตองมาวากันในนโยบายและแผนใชไหม เร่ืองของการใหบริการ นักกฎหมาย
เต็มสภาหมดแตวาเปนฟงกชั่น (Function) งานหมดจัดใหมไหม อยางนีต้องคุยกันเรื่องนโยบาย 
และแผนใชไหม คือฝายเลขานุการตองไปสรุปมาวากลุมนี้กลุมอะไร ๆ ใชไหมเรื่องคนไมพอ 
หรือวาการจัดคนไมดีอยางนี้เปนตนมันก็ไลเหน็ภาพเลย ทานดูเห็นไหมทานประธานผม
คอนขางจะเห็นดวยกับทานประสิทธิแ์ลว ตองดูหนา ๕๐ – ๕๑ และหนา ๗๑ ครับ 
นาจะเปนประโยชน 
  นาสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะ ถามาดูในหนา ๕๐ ยิ่งเชื่อถือ
ไมไดใหญเลย ขอ ๑ จําไดวาทานรองศุภมาสก็เคยไปบรรยายในเรื่องของการใหบริการของ
หนวยงานในสังกัดรัฐสภาและสิทธิประโยชนของ ส.ส. มีการสมัมนา ส.ส. ที่ไดรับเลือกตั้งใหม 
ใชไหมคะซึ่งไดชี้แจงไปแลว แลวก็มาขอที่ ๑๑ บอกวาควรมีฝายวิชาการสํานักวิชาการกฎหมาย
หองสมุด ไมทราบเลยหรอืคะวาสํานกังานนี้มีหนวยงานอะไรบางที่ใหบริการ ซึ่งยิ่งเปนไปไมได
ใหญ มาขอ ๑๔ นี่มันเรื่องอะไรคะที่จะตองมาอยูในนี้ดวยเรื่องหนาตาของเจาหนาที ่
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  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  อยางนี้ขออนุญาตครับ ผมมองวาอยางขอแรก 
ไมทราบ ถึงแมทานรองศุภมาสจะไปบรรยายนั่นก็ใครมาฟง ไมใช ส.ส. กลายเปนผูชวย
ผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ที่นี้เราจะทําอยางไรขอวาระจากประธาน
คณะกรรมาธิการทุกคณะไดไหม อยางเชนเราทํางานเชิงรุกไปอธิบายตอที่ประชุม
คณะกรรมาธิการ ๓๕ คณะในเรื่องการใหบริการถึงตัวสมาชกิคือเราตองคิด พอมีปญหาเวลา
การสัมมนาเวลาทานจัดสัมมนาใหความรูกับสมาชิกที่รับเลือกตั้งเขามาใหมก็มีแตผูชวยมาถือ
กระเปากลับไปมันไมถึง แตทําอยางไรจะถึงเชิงรุกยิงไปที่คณะกรรมาธิการเลยทุกคณะวาระ
เร่ืองอื่น ๆ วนันี้ขอยกมากอนวาสํานกังานมีเร่ืองที่จะมาทําความเขาใจกับทานสมาชกิ 
ในเรื่องของการใหบริการดานตาง ๆ ขออนุญาตสัก ๑๕ นาทนีะครับหรอืทําพรีเซนเทชั่น 
(Presentation) เลยอยางนี้เปนตนมันก็จะเกิดประโยชนลองคดิดูสิครับ ผมวาหนวยไหนที่ทํา 
ในเรื่องนี้ลองคิดดู เราจะเปลี่ยนทํางานเชิงรุกไดอยางไรที่จะไปชวยใหสมาชิกไดเขาใจ
กระบวนการทํางานของเรา เราก็จะไดคะแนนดีขึน้อยางนี้เปนตน อันนี้มันเห็นหมดแลวสภาพ
ปญหาเห็นหมดแลว เราจะมีวิธีการอยางไรจะมีเครื่องมืออยางไรที่จะไปทําความเขาใจใหเขา 
ไดเขาใจเรื่องภารกิจของเรามากขึ้นและก็พึงพอใจในการทํางานของพวกเรา 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ขออนุญาตนิดหนึ่ง 
  ประธาน  :  เชิญครับ 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ผมวาจริง ๆ มันมีปญหาทั้ง ๒ ฝาย ทั้งฝายคนประเมิน
และคนถูกประเมินนะครบั คนประเมนิเองไมเขาใจระบบงานของคนถูกประเมินในประเด็น 
ที่ตั้งอะไรหลาย ๆ อยาง อยางเชนเขาพิจารณาผูใหบริการเขาก็พิจารณาในเรื่องของความจริงจัง 
ความเอาใจใส ความกระตือรือรนอะไรตออะไรอยางนี้นะครบัก็เหมือนอยางกับเปนเรื่อง 
ทั่ว ๆ ไป โดยคําถามที่ไปถามเปนคาํถามปลายเปดแลวก็ไปถามสมาชิก ๒๐ คน มันก็จะมี
ปญหาวาสมาชิก ๒๐ คนถาเกิดไปถามสมาชิกที่ไมเคยใชบริการในสํานักงานเลยเขาจะบอก 
อันนั้นก็ไมรูอันนี้ก็ไมรูมันก็จึงมีปญหาอยางที่คุณประสิทธิ์วา ความเปนตัวแทนการสุมกลุม
ตัวอยางการเปนตัวแทนใชวิธีฟลุคหรือ อันนั้นมันวิจัยเชิงคุณภาพจะไปใชวิธีฟลุคไปถามคนแก
ขางถนนวาทําไมถึงลําบากทําไมถึงอะไรตออะไรอยางนี้ ใครเดินเขามาสภาเชนไปยนือยูหนา 
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สะพานปลาเขาไปถามวารูจักหองสมุดไหม เคยใชบริการหองสมุด เคยใชบริการรางกฎหมายไหม
เขาบอกเขาไมเคย แตถาหากไปที่หนวยเฉพาะกจิเขาไปถามวาเคยใชบริการเคยใชรางกฎหมาย
ไหม เขาจะบอกวามาทุกวันหรือไปใชที่หองสมุดเขาก็จะบอกหรือวาถาเกิดไปถามที่ใกล ๆ  
หองประชุมกรรมาธิการ ถาถามในเรื่องการใหบริการดานกรรมาธิการเขารูวาเขาจะตองขออะไร
ที่ไหนอะไรอยางไร ไปที่ประชุมกรรมาธิการแลวถามสมาชิกเรื่องหองสมุดอยางนี้เขาก็บอก 
เขาไมรูเลย เพราะเขาจะคนอะไรเขาก็ใชเจาหนาที่กรรมาธิการไปคนโดยเขาไมรูวาไปเอามา 
จากไหนอะไรอยางนี้นะครับ ผมวาจริง ๆ เขาก็คงไมเขาใจสํานกังานเราเหมอืนกัน  
ในขณะเดียวกันเราเองเราก็ไมเขาใจตัวเองเหมือนกันวาเรามีหนาที่บทบาทอะไรที่จะรูวาเขาเปน
อยางนี้แลวเราจะตองทําอยางไร ผมวาผลการวิจัยที่มันออกมาอยางนี้มันก็เปนอันหนึ่งวาเราก็
จะตองมามองดวูาทําไมสมาชิกเขาไมรูวาเรามีอะไรการที่เราบอกเรามีการจัดสัมมนาจัดอะไร 
ตออะไร แลวทําไมสมาชกิไมมาอะไรอยางนี้นะครับมันอาจจะตองใหทางอื่นอีกไหม ในขณะที่
เขายังไมรูเลยวามีการบริการทางวิชาการ มีสํานักกฎหมาย ผมวามันไมไดสนใจเลยไปถามคนที่
ไมไดสนใจเลย แลวก็ผมวาทุกวันนี้เขาไมรูดวยซ้ําไปวาสํานักประชุมอยูที่ไหนถาเกิดอยางนี้  
ซึ่งมันไมเหมอืนสมัยกอนสภาพโครงสรางสํานักประชุมมันอยูขางหองประชมุก็จะรูหมด  
สิ่งพวกนีผ้มวาจริง ๆ แลวทางหนึ่งผมวาเราอาจจะตองทําหนังสือเร่ืองไหนที่มันเปนประเด็น
ปญหาผมวาฝายอาจจะตองทําหนังสือชี้แจงเขาดวยวาอันนี้มันเปนอยางไรเพื่อประโยชน 
ในการดําเนินงานของเขาใจนครั้งตอไปในปตอไป เพราะเขาอาจจะตองเขามาประเมินเรา 
อีกใชไหมครับ แตที่แน ๆ ถาเกิดเอาไปใหนักวิจัยดูผมวางานวิจัยชิ้นนี้ใชไมไดเลย  
สํานวนกาวราวอะไรหลาย ๆ อยางมกีารบอกวาหนาหองผูใหญไมเหมาะสมที่จะเปนหนาหอง
ผมวาจริง ๆ อยางนี้มันไมใชหรอก แลวระบุชื่อเขาดวย ผมวามันเกินเหตุไป 
  ประธาน  :  ผมขออนุญาตนะครับบังเอิญมีธุระดวน 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  คือที่บอกวาคนที่ตอบคําถามนี้ก็ไมเขาใจนะคะ ที่จริง
แลวแบบสอบถามสํานักนโยบายและแผนไดแจงเวียนขอใหดู จริง ๆ แลวคาํถามพอดูใน
ภาพรวมแลวมันก็โอเค (O.K.) แตตอนนั้นก็คิดอยูเหมือนกันวาถามแบบนี้แลวใครจะมาตอบได
ทุกขอ แลวถาหากวามีการตอบทุกขอจะเปนที่ยอมรับไดไหม แตก็ไมไดเสนอแกไขอะไรไป 
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เพราะภาพรวมก็คิดวาโอเค แตหมายความวาวิธีการตอบคนที่ตอบก็ตองเขาใจในลักษณะ
คําถามดวย แตเหมือนกบัวาไมเขาใจคือคุณลักษณะทักษะและพฤติกรรมเขาถามถึงเรื่องความ
เปนมืออาชพีความเชีย่วชาญความรูความสามารถไมไดถามเรือ่งหนาตาอะไรอยางนี้ก็ใสมาดวย 
อันนี้มันก็เปนประเด็นนดิหนึ่งแตโอเคถากิริยามารยาทวาใหบริการไมดีในการใหบริการ  
โอ.เคมันมีอยูในขอคําถามอยูแลวอันนี้ก็ไมติดใจนะคะ ขอบคณุคะ 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  อีกอันหนึ่งก็คอืการศึกษาวิจัยเวลาดูแบบสอบถามวิธีถาม
อินเทอรวิว (Interview) อะไรทั้งหลายมันเหมือนอยางกับเชิงคุณภาพ แลวมันมาใชคาสถิติซึ่ง
เปนเชิงปริมาณอธิบาย อธิบายคาตัวแปรแตละเรื่องตรงนี้มันก็เลยมั่ว พอมันมั่วปุปมันก็อธิบาย
อะไรอาจจะเบ ๆ ออกไป  
  นายวิจักขณ  นาควัชระ  :  คือหนา ๕๐ - ๕๑ เราอยาไปสนใจเลยเขาวิจัยดี
หรือไมดี เราก็ตองดูวาเขาวาเรามาอยางนี้เราจะทําอยางไรดีเทานั้นแหละ คือผมไมคอยชอบ
วิชาการสวยหรูหรอกลูกโดดอยางนี้มันดีวามันจริงหรือเปลาไมอยางนั้นเขาจะเขียนมาทาํไม 
ในหนา ๕๐ – ๕๑ เขากลาเขียนก็ถือวาเขาก็ใชไดละ ที่กลาวิจารณออกมาเขากลาเขียน เมื่อเขา
กลาเขียนเราก็ตองมาดูตัวเราเอง อยาไปตําหนิเขาผมมองอยางนั้นในเชิงวิชาการผมไมคอยเชื่อ
หรอกวิจัยทั้งหลายเอามาตัดตอทั้งนั้น ภาษาวิชาการบางทีไมเกิดประโยชนกับระบบการทํางาน
ของเราเลยบางทีบางเรื่อง นี่เขาชี้ประเด็นใหเห็นวาของเราเปนอยางไรเอา ๑๖ ขอนี้มาตั้งแลว
เราจะแกไขอยางไรในสวนที่เกี่ยวของแคนั้นพอและมันก็จะไดคะแนนเพิ่มขึ้น ก็แคนัน่ละผมมอง
งาย ๆ อยาไปมองใหมันลึกซึ้งเปนอะไรเกินไป ฝากนอง ๆ ไวดวยแลวกัน 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ผมวามันทั้ง ๒ สวนทีพู่ดมันก็ถูกคืองานวิจัยถาเกิดมัน 
ไมมีคุณภาพมันไปอางอิงตอก็ลําบาก แตเราไมไดหมายความวาเราไมไดเชื่อไมใชวาไมสนใจ 
ในสิ่งที่เขานาํเสนอ ในสิ่งที่เขานําเสนอมาอันไหนที่มันไมดีเราก็ควรจะปรับปรุงก็โอเค 
แตอันไหนทีเ่ขาเสนอมามนัไมใชมันก็ตองอธิบายเขาเทานั้นเองนะครับ คือผมดูวาการวิจัย 
เชิงคุณภาพแลวมาใชสถติิซึ่งเปนเชิงปริมาณมาอธิบายผมวามันเหลื่อม ๆ กันอยูเทานัน้เอง 
เพียงแตวาสิง่ที่อธิบายมาบางเรื่องมันก็ตรง บางเรื่องมันก็อาจจะไมตรงนักเสียทเีดียว อะไรที่เรา
ทําความเขาใจกับเขาไดก็ควรทําความเขาใจ สวนอันไหนที่เขาชี้มาคือเราตองสํารวจตัวเราเอง 
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ทั้งหมด ๑๖ – ๑๗ ขอที่มาเราตองสํารวจตัวเอง แลวก็มาดุวาจะปรับปรุงอยางไรใหมันดีขึ้น 
ยกตัวอยางเชนวา ถึงแมวาเขาจะไปถามสมาชิกที่ไมเคยใชบริการสํานักงานเลย เขากต็อบมาวา
เขาไมรูวามีอยางนั้นอยางนี้เราก็ไมไดวาอะไร เราก็จะตองมาดูวาถาเกิดตัวเราเองตอไปเราจะ
ทาํอยางไรเพื่อใหสมาชิกเขารูถึงแมวาเขาจะไมใชบริการแตเขาก็สามารถอธิบายไดวาที่นี่มีอะไร
อยูที่ไหนอะไรตออะไร มันก็คือรวม ๆ กันทั้งหมด ผมวามันสําคัญทั้ง ๒ สวนนะครับ 
  (นางศุภมาส นอยจันทร ทําหนาทีเ่ปนประธานในที่ประชุม) 
  ประธาน  :  ขอบคุณนะคะ สําหรับเรื่องนี้จะมีปญหาอยู ๒ สวน คือ ตัวผูวจิัยเอง
โดยวิธีการวิจัย แตอีกอันหนึ่งเนื้อผลของการวิจัยของเขาออกมาแลวเปนอยางไร เร่ืองนี้ก็ขอ
มอบใหทางกลุมงานนโยบายและแผนรับเร่ืองนี้ไปพิจารณานะคะ สําหรับตัวผลการสํารวจ 
ในการวิจัยก็ใหแจงไปยังหนวยงานทีเ่กี่ยวของและก็แจงไปอีกทหีนึ่งแลวกนันะคะ เชิญคะ 
   นายวิจักขณ  นาควัชระ  :  ขออนุญาตครับ ผมมาไลดูหนา ๗๑ ขอ ๑๓ สถานที่
ใหมที่เปนวนั สตอบ เซอรวิส (One stop service) เขาอยากไดวัน สตอบ เซอรวิสตจริง ๆ ไมใช 
วันสตอบไมเซอรวิส มันอยูหลายที่ไปหมด วันสตอบหมายถึงที่เดียวทุกอยางอยูที่หมดอยางนี้
เปนตน เขาอยากไดอยางนั้นครับ เราก็ตองดูตัวเราวาเราเปนอยางนั้นจริง ขณะนี้เราไมไดเปน
อยางนั้นจริงใชไหมและเราจะทําอยางไรใชไหม อยางนี้มันเรื่องกรรมการนโยบายและแผน 
ตองคุยกัน ปญหาที่ขอมาในหนา ๗๑ ที่ทานประสทิธิ์เอาแคเร่ืองวัน สตอบ เซอรวิส ที่ไมเปน 
วัน สตอบ เซอรวิส เขาอยากไดใหมีสถานที่เปน วัน สตอบ เซอรวิส นีเ่ร่ืองสําคัญมากนะครับ  
ทั้งหนา ๕๑ และ หนา ๗๑ หลายเรื่อง คือลองจัดกรุป (Group) มาสิลองจดักรุปที่มันเปนกรุป
อะไรแลวเอามาเขาที่ประชุมกรรมการอีกทีวาเราจะทําอยางไรดี ขอความเห็นกรรมการนโยบาย
และแผน จริงหรือเปลาอยางที่เขาวาถาจริงก็ตองยอมรับและแกไขก็แคนัน้ ทําโครงการขึ้นมา
จะตองใชเงนิใชคนใชอุปกรณอะไรก็ไปทําโครงการกองไหน สํานักไหนรับผิดชอบก็ไปเสนอมา
อยางนี้เปนตนใชไหมครับ พอตั้งงบประมาณที่จะแกไขปญหานัน้จริง ๆ อยางนี้เปนตน ขอบคุณ
ครับทานประธาน 
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  ประธาน  :  ขอบคุณคะ เร่ืองนี้ใหกลุมงานนโยบายและแผนรับไปนะคะ  

ตอไป ๓.๒ นะคะ รายงานผลการดําเนินงานของคุณอนุกรรมการแผนและ
งบประมาณของสํานักงานเลขาธิการ เชิญฝายเลขานุการคะ  
  เลขานุการ  :  ในคณะอนกุรรมการแผนงานและงบประมาณของสํานักงานไดมี
การประชุมในครั้งที่ ๒๐ และ ๒๑ ในทั้งหมด ๑๔ เร่ืองก็จะเปนดังนี้นะคะ ก็คือในเรื่องที่ ๑  
จะเปนเรื่องของการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ในรายการ
ของงบรายจายอื่น รายการที่ ๑ ก็จะเปนรายการคาอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในวันประชุมและคาอาหารเลี้ยงรับรองของคณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ แลวกจ็ะเปนรายการคาใชจายสําหรับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศรายละเอียดจะประกอบอยูในเอกสารดานในที่จะเปนในรายงานผลการ
ดําเนินงาน ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากวามีรายละเอียดเยอะเดี๋ยวใหเลขานุการคณะอนุ
แผนงานและงบประมาณชวยรายงานในเรื่องของรายละเอยีดเลยไดไหมคะ เชิญคณุณัฐสิทธิ์
รายงานคะ 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  กราบเรียนทานประธานและคณะกรรมการทุกทาน 
นะครับในสวนของ ๑๔ เร่ือง เร่ืองที่พิจารณาก็คือเร่ืองจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๒ ประกอบไปดวย ๓ เร่ือง คือเร่ืองคาอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิก ในการพิจารณารายการนี้
ก็เพื่อที่จะจดัสรรงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ ใหเพียงพอแกการใชจายคาอาหารเลี้ยง
รับรองของสมาชิกในวันประชุม ซึ่งปจจุบันนี้มีการใชจายงบประมาณคอนขางสูง เพราะฉะนัน้
ทางคณะอนุกรรมการจึงไดพิจารณาดูถึงความเหมาะสมดูถึงภาระงานและก็ดูเกี่ยวกับเงื่อนไข
การใชจายตาง ๆ พวกนี ้โดยใหคลังไปพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ในสวนขอ ๑.๒ คือ
คาใชจายพัฒนาระบบสารสนเทศ เนือ่งจากวารายจายนี้สํานกังานไดงบมาเปนงบกอนกลม 
เพราะฉะนั้นเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณตัวนี้เกิดความชัดเจนแลวก็ผูรับผิดชอบสามารถนําไป
ปฏิบัติไดก็ไดจัดสรรงบประมาณใหแตละสาํนักที่รับผิดชอบนั้นไปบริหารจัดการ เพื่อที่จะใหทนั
กับปงบประมาณ คาใชจายดานตอไปเปนคาใชจายดานกิจการดานตางประเทศ ดานกิจการ 
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ตางประเทศนั้นเราไดนําเรียนไปแลวนะครับวามีการจัดสรรใหประธาน รองประธานและก็ผูนํา
ฝายคาน โดยประธานได ๕ ลานบาท รองประธานและผูนําฝายคานแตละทานจะไดจาํนวน  
๔ ลานบาท ซึ่งตัวนี้ระเบยีบวาระเมื่อกี้ก็ไดถกกันไปในเบื้องตนแลวนะครับ  

ในเรื่องที่ ๒ คือเร่ืองพิจารณาทบทวนเปาหมายกลยุทธผลผลิตกจิกรรมและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน ในเรื่องนี้ก็เพื่อใหสํานักงานนําไปใชเปนกรอบในการจัดทําคํา
ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๓ ใหถูกตอง ถูกตรงและกส็ามารถที่จะจัดทําตนทุน
ผลผลิตใหเกดิความชัดเจนไดนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ถาหากวาที่ประชุมไดรับทราบแลว 
ทางคณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณก็จะนาํไปใชเปนกรอบในการจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๓ เปนตนไป  

ตอไปก็คือการเสนอของบกลางประจาํป ๒๕๕๒ ทั้งนี้เราไดพจิารณาในสวนของ
สํานักความสัมพันธ สํานักดานตางประเทศ และก็หนวยงานตาง ๆ เชน สถานีวิทยุกระจายเสียง
แลวก็ทางสํานักประชาสมัพันธ โดยทางคณะอนุกรรมการไดยึดหลักการวาในการที่จะเสนอของ
บกลางนั้น ในเงื่อนไขจะตองมีความชัดเจนทั้งแผนการปฏิบัติ แผนเงินและก็เงื่อนไขระยะเวลา
ที่วาจะดําเนนิการใหเกิดความชัดเจน เพราะวาใน ๔ ตัวนี้ตองตอบคําชี้แจงหรือวาตองให
เหตุผลกับสาํนักงบประมาณและก็คณะรัฐมนตรีใหเกิดความชัดเจนเรื่องนี้เปนเรื่องที่
คณะอนุกรรมการอยากใหเกิดความชดัเจนเพื่อที่จะไดมีเหตุผลไปชี้แจงได  

ในสวนเรื่องที่ ๔ คือเร่ืองโครงการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลง
แผนกลยุทธไปสูการปฏบิัติ ซึ่งกลุมงานนโยบายและแผนไดรวมกับสํานักพัฒนฯ ไดดาํเนินการ
เสร็จสิน้แลว และกผ็ลการสัมมนานั้นก็มาใชปรับแผนกลยทุธซึง่จะเสนอในวันนี้ใหเกิดความ
ชัดเจนและกน็ําไปสูการปฏิบัติไดจริง  

เร่ืองที่ ๕ กค็อืเร่ืองพิจารณาเรื่องแผนการดําเนินการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานการใชจายงบประมาณ เร่ืองนี้ทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดอนุมัติหลักการ 
ใหทางคณะอนุกรรมการดําเนินการ ซึ่งวัตถุประสงคของการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ใชจายงบประมาณนี้ก็เพือ่ที่วาติดตามเพื่อสํารวจสภาพปญหาอุปสรรคขอมูลตาง ๆ เพือ่ใช
ประกอบในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ใหเกิด 
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ความชัดเจนสอดคลองกบัความเปนจริงแลวก็สามารถที่จะสนับสนนุใหแตละหนวยงานใช
งบประมาณหรือวาบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิล และปองกันการ
เบิกจายเหลือ่มปซึ่งเปนมาทุกป  

เร่ืองที่ ๖ ก็คอืพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนบัสนุนโครงการของสํานัก
ประชาสัมพนัธ เร่ืองนีเ้ปนเรื่องที่ทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดอนุมัติในหลักการใหสํานัก
ประชาสัมพนัธจัดทําโครงการเกี่ยวกับเครื่องมัลติมีเดีย (Multimedia) อะไรตาง ๆ อยูในหอง
ประชุมสภาในกรณีที่ประชุมลับ ทางคณะอนุกรรมการก็ไดพิจารณาจัดสรรโดยเจียดจายจาก
เงินของสํานกัประชาสัมพันธเองไปใช  

เร่ืองที่ ๗ คือ เร่ืองพิจารณาคาใชจายการปรับปรุงระบบโทรทศันวงจรปดซีซีทีวี 
(CCTV) ซึ่งไดรับทราบจากที่สํานักรกัษาความปลอดภัยวา ซซีีทีวีที่มีอยูปจจุบันนี้มีสภาพที่ใช
การมีความบกพรองหรือวาสภาพใชการยังไมสมบูรณมีบางสวนที่ชํารุด เสียหาย ทาง
คณะอนุกรรมการก็เพื่อที่จะปรับปรุงใหเกิดความสมบูรณและสามารถใชไดจริงทั้งวันประชุม
หรือวาเกิดเหตุการณที่ไมปกติขึ้นก็สามารถที่จะพิจารณาดูแลไดทั่วถึง ทางคณะอนุกรรมการก็
เลยใหทางสาํนักการคลังและงบประมาณรวมกับสํานักรักษาความปลอดภัยดานอาคารสถานที่
พิจารณารวมกันไปสํารวจขอเทจ็จริงแลวก็ตรวจสอบดูวาเครื่องใดใชได ไมได เพื่อที่จะจัดสรร
งบประมาณหรือทําแผนงานการใชจายงบประมาณไปจัดซื้อหรือปรับปรุงซอมแซมตอไป ทั้งนี้
โดยเสนอใหทานรองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทานรองวิจักขณ นาควัชระ เปนประธานในการ
ดูแล 

 เร่ืองที่ ๘ เปนเรื่องพิจารณาเรื่องแผนดําเนินงานแผนปฏิบัติงานนอกเวลาหรือ 
โอที (O.T) เร่ืองนี้สืบเนื่องจากวาแตละหนวยงานภายในสํานกังานไดเสนอขอจัดทําแผนการ
ดําเนินงานหรือวาแผนโอทีคอนขางทีจ่ะใชงบประมาณสูง ซึ่งสาํนักงานเองไดงบประมาณมา
เพียงแค ๑๕ ลานบาท แตแตละสวนไดของบประมาณมาสูงเกินเพดานทีต่ั้งไว ดังนั้นก็เลยให
ทางคลังรวมแผนแลวก็หนวยงานที่เกีย่วของไปพิจารณาแผนปฏิบัติงานเพือ่จัดสรรงบประมาณ
ตาง ๆ ใหสอดคลองกับงบประมาณทีไ่ดรับ ทัง้นีโ้ดยยึดงบประมาณที่ ๑๕ ลานบาทเปนฐานตัวตั้ง  
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เร่ืองที่ ๙ คือเร่ืองพิจารณาโครงการกอสรางเครื่องสงสถานีวทิยุกระจายเสยีง
รัฐสภาทดแทนเครื่องเดมิที่ชํารุด ๒ อาคาร สืบเนื่องจากการกอสรางอาคารทั้ง ๒ อาคารนี้เมื่อ
ไปจัดทํารางทีโออาร (TOR) แลว และไปสอบราคาแลวปรากฏวางบประมาณที่ตั้งไวที่สงขลากับ
อุบลราชธานทีั้ง ๒ แหง มีคาใชจายสูงกวางบประมาณที่ตั้งไว เพราะฉะนัน้คณะอนุกรรมการจึง
หาทางออกไว ๒ แนวทาง แนวทางแรกก็คือวาในงบประมาณที่มีอยู ณ ปจจุบันคือถาเกิดวา
สรางไดนาจะสรางที่จังหวัดสงขลากอน เพราะวางบประมาณคอนขางสูงซึ่งจะเปนประโยชน
มากกวา แนวทางที่ ๒ กค็ือวาถาเกิดเปนไปไดในเมื่อจะดําเนินการแลวก็อยากใหทางสํานักการ
คลังและงบประมาณไปดูเงินวาจะสามารถนํางบประมาณที่ไหนมาจัดสรรหรือเจียดจายให ถา
เกิดวาดําเนนิการไดก็จะใหซอมหรือวาจะใหกอสรางอาคารพรอมกันทั้ง ๒ อาคาร  
ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ พรอมกันเลยซึ่งจะเปนประโยชนมากกวา  

เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองการพิจารณาจัดทําประชาพิจารณการกอสรางรัฐสภาแหงใหม 
สืบเนื่องจากวาเปนไปตามกฎหมายถาเกิดวาโครงการของรัฐถาเกิดมีการกอสรางแลวมี
ผลกระทบตอประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียก็ใหรัฐจัดทําประชาพิจารณ ซึ่งโครงการตัวนี้เอง
คาใชจายจะทําประชาพจิารณนั้นทางคณะอนุกรรมการเองก็ใหสํานกัการคลังหรืองบประมาณ
ไปจัดหาหรือวาแสวงหาดวูางบประมาณที่จะทํานัน้สามารถที่จะนํามาจากที่ใดได เพื่อที่จะ
เสนอขอจัดทําประชาพจิารณ ซึ่งงบประมาณที่อยูในโครงการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม ณ 
ปจจุบันกย็ังไมไดรับพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นหากมีการดําเนินการในสวน
นี้จะตองมีงบประมาณในการจัดทําประชาพิจารณ ซึ่งจะตองหางบประมาณมาใชนะครับ  

เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองพิจารณาผลกระทบจากการยุบพรรคเมื่อวันที่  
๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ คณะอนุกรรมการเองเห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญเพราะวาเมื่อเกิดกรณี 
ยุบพรรคสํานักการคลังเองซึ่งดูจะหางเหินจากแนววิธีการปฏิบัติวาถาเกิดยุบพรรคแลว  
ในการที่คนจะเดินทางไปตางประเทศจะตองพิจารณาจะตองปรับปรุงอยางไร จะตองเบิกจาย
อยางไร รวมไปถึงหนวยงานอื่น ๆ ดวย ซึ่งอยูหางจากกรรมาธิการเอง สํานกัการประชุมเองก็จะ
ดูวาแนวทางปฏิบัติตรงนีค้อนขางทีจ่ะไมทราบ เพราะฉะนั้นกเ็ลยมีแนวทางอยู ๒ แนวทางก็คือวา 
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ถาเกิดมีคณะกรรมการชุดนี้ในการวินิจฉัยอยูแลวก็อยากใหคณะกรรมการชุดนี้ชวยออก
แนวทางปฏบิัติวาในแตละสํานักทุกสํานักจะตองปฏิบัติอยางไร จะตองกาํหนดมีเงื่อนไขอยางไร
บาง เพราะวาในกรณีถาเกิดเบิกจายงบประมาณไปแลวคลังคอนขางจะมปีญหาวาเบกิจายไป
แลวในกรณีที่หมดสมาชกิภาพจะเรียกคืนก็ลําบาก  

เร่ืองที่ ๑๒ คอืเร่ืองเกี่ยวกับการพิจารณาจัดตั้งเครื่องฟอกอากาศสํานักพิมพ 
เนื่องจากสํานักอนุกรรมการเห็นวาสาํนักพิมพมีความเสี่ยงดานสุขภาพ ณ ปจจบุันนีเ้ครื่องฟอก
อากาศหรือเครื่องกรองอากาศเองก็ไมเพียงพอ คณะอนุกรรมการจึงพิจารณาเห็นวานาจะมีการ
จัดสรรเครื่องฟอกอากาศและเครื่องกรองอากาศใหสํานักพิมพเพิ่มเติม  

เร่ืองที่ ๑๓ เร่ืองเตรียมความพรอมสรุปขอมูลใชประกอบรวมกับสํานัก
งบประมาณ เร่ืองนี้เปนเรือ่งการพิจารณาคําขอตั้งงบประมาณป ๒๕๕๓ เพื่อใหเกิดความ
ใกลชิดกันระหวางสํานักงบประมาณกับสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
คณะอนุกรรมการเห็นวาควรเชิญตัวแทนของสํานกังบประมาณมาหารือกอน เพื่อที่วาจะไดตั้ง
หลักหรือวาที่จะไดทําความเขาใจกันแตเร่ิมตนในการพิจารณางบประมาณก็จะไดรูวาเรามี
ความตองการมีความจําเปนอยางไร ซึ่งจะใหเขาเขามามีสวนรวมรับรูแตแรกเพื่อที่จะพจิารณา
คําขอตั้งงบประมาณใหเปนไปดวยความราบรื่นและก็การจัดสรรงบประมาณเราจะไดไมติดขัด  

เร่ืองสุดทายเปนเรื่องพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ 
เร่ืองนี้เปนเรื่องสืบเนื่องจากที่วาเราไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปไปตั้งแต 
ตนปงบประมาณเดือนตุลาคม แตพอจัดสรรงบประมาณไปแลวมีบางสวนพอไดรับการจัดสรร
นอยไปบางมากเกินความจําเปนบาง ทางคณะอนุกรรมการจึงไดเกลี่ยในสวนรายการที่ไมตรง
กับความเปนจริงหรือวาไมเหมาะสมสอดคลองใหเกิดความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งหมดทั้ง
ปวงนี้เปนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการในการประชุมทั้ง ๒ คร้ังที่ผานมา สวนใน
รายละเอียดทั้งหมดทางคณะอนุกรรมการไดแนบมาพรอมนี้แลว หากมีขอสงสัยประการใด 
ทางคณะอนุกรรมการก็จะตอบชี้แจงในรายละเอียดตอไป ขออนุญาตนําเรียนทานครับ 
 

- ๓/๑ 
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  ประธาน  :  กอนที่จะพิจารณาเรื่องอื่น ขออนุญาตกลับมาที่เร่ืองการกําหนดเปาหมาย 
กลยุทธ เนื่องจากเราจะตองตั้งงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๓ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการนโยบายและแผนกอนถึงจะดําเนินการได ในเรื่องนี้เราจะมีการปรับแผนกลยุทธใหม ขอให
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงชี้แจงตอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการกอน เชิญคะ 
  นางวรรณฤทัย สงวนรักษ  :  เรียนทานประธาน สํานักงานเราจะตองมีการทบทวนผลผลิต
กิจกรรมของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใหม เพื่อที่จะจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ป ๒๕๕๓ 
หลังจากนั้นเราก็ไดมีการทบทวนเปาหมายการใหบริการของสํานักงานแลว ซึ่งเดิมเปาหมายการใหบริการ
เราจะเขียนไววาสงเสริมและสนับสนุนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และคณะกรรมาธิการ เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อเรามีการทบทวนแลวเราไดปรับเปาหมายการ
ใหบริการของสํานักงานใหมเพื่อใชในป ๒๕๕๓ เปนวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา 
คณะกรรมาธิการและประชาชนไดรับการบริการดานกระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สวนในเรื่องผลผลิต กิจกรรม ก็คือผลผลิต
ในป ๒๕๕๒ เราตั้งไวจํานวน ๔ ผลผลิตดวยกัน เมื่อมีการทบทวนแลวปรับใหมเพื่อนํามาใชในป ๒๕๕๓ ก็
จะปรับรวมกันเปน ๓ ผลผลิตดวยกัน ก็คือ ผลผลิตที่ ๑ ไมมีการเปลี่ยนไปจากเดิม ก็คือในเรื่องของการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของสภาผูแทนราษฎรและรัฐสภาทั้งในประเทศและตางประเทศ แตเรา
จะ Group กิจกรรม จาก ๔ กิจกรรมลงมาเหลือ ๓ กิจกรรม คือ  กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนภารกิจของ
คณะกรรมาธิการ กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนภารกิจของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐสภาดานตางประเทศ 
มีการรวมกิจกรรมหลักที่ ๔ ในป ๒๕๕๒ ไป Group รวมอยูในกิจกรรมหลักที่ ๑  ผลผลิตที่ ๒ การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการดานนิติบัญญัติใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตรงนี้จะประกอบดวยกิจกรรมหลักทั้งสิ้น ๒ กิจกรรม ก็คือ 
๑. บริหารและอํานวยการทั่วไป  ๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคูกับหลักคุณธรรม  สวนกิจกรรมที่ ๓ 
เรานําไป Group รวมอยูในกิจกรรมที่ ๒ แลว  

สวนในเรื่องของการจัดหาสถานที่และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา เรา 
แยกออกมาเปนโครงการตางหาก ซึ่งจะแยกออกมาเปนโครงการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม คือจะไม
เขาไปรวมอยูในผลผลิตทั้ง ๓ ผลผลิตของสํานักงาน สวนผลผลิตที่ ๓ ก็คือ การสงเสริมการประชาสัมพันธ
เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน จะประกอบไปดวย 
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๒ กิจกรรมหลักดวยกัน กิจกรรมที่ ๑ คือ การประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรูการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยและพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมหลักที่ ๒ ก็คือการบริหารและ
ดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของรัฐสภา ผลผลิตที่ ๓ จะประกอบดวย ๒ กิจกรรม
หลักดวยกัน 
  ประธาน  :  ถาไมมีทานใดสงสัยถือวารับทราบผลผลิตตัวนีน้ะคะ ตอไประเบียบวาระที่ ๔ 
เชิญทานรองวจิักขณทําหนาที่ประธานคะ 
  (นายวิจักขณ นาควชัระ ทําหนาที่ประธาน) 
  ประธาน  :  ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณารางแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร ประจําป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ เชิญครับ 
  นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง  :  เรียนทานประธานและคณะกรรมการทุกทานครับ สืบเนื่องจากที่
คณะกรรมการนโยบายและแผน คร้ังที่ ๙ ไดมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับรางยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร และมอบหมายใหฝายเลขานุการไปกําหนดเกี่ยวกับคํานิยาม ตัวชี้วัด เปาหมาย และ
โครงการตาง ๆ ผลักดันยุทศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น กลุมงานนโยบายและแผนได
รวมกับสํานักพัฒนาบุคลากรไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยเชิญตัวแทนของทุกสํานักเขารวมดวย ใน
การประชุมคร้ังนั้นคณะอนุกรรมการและกลุมงานนโยบายและแผนไดรวมกันบูรณาการ และไดเรียนเชิญ
ทานวิทยากร ทานพรพิมลมาเปนที่ปรึกษาในการบูรณาการแผนครั้งนี้ โดยสรุปแลวปรากฏตามรางแผน 
กลยุทธของสํานักงานที่แนบ ทั้งนี้ทั้งนั้นในการประชุมคร้ังนี้ทางฝายเลขานุการ ทางคณะกรรมการและทาง
กลุมงานนโยบายและแผนเองมีขอพิจารณาในสวนของรายละเอียดตอเนื่องจากกรอบรางวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดตาง ๆ กรณีที่ ๒ คือ ถาหากที่ประชุมเห็นชอบดวยกับรางฉบับนี้ทางกลุมงาน
นโยบายและแผนจะไดนําเสนอทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรลงนามประกาศใชแผนฉบับนี้ ประเด็นที่ ๓
ก็คือ เมื่อไดเห็นชอบกับรางนี้แลวจะขออนุมัติหลักการวาใหทางคณะอนุกรรมการแผนงานและงบประมาณ
นําไปใชเปนกรอบในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ป ๒๕๕๓ และใหทางคณะอนุกรรมการแผนงานและ
งบประมาณเสนอแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๓ ตอคณะกรรมการนโยบายและแผน ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการที่
จะนํามาเสนอตอคณะกรรมการนโยบายและแผน  โดยแผนปฏิบัติการจะตองมีความพรอมในการ
ดําเนินงานถึงจะสามารถที่จะบรรจุ หรือวาสามารถที่จะขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ได  
  ในลําดับตอไปอยากจะขอใหที่ประชุมไดพิจารณาจากบทสรุปรางแผนกลยุทธของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยประเด็นการพิจารณาอยากใหที่ประชุมไดพิจารณาเกี่ยวกับ
แผนผังความเชื่อมโยงเกี่ยวกับระบบแผนพัฒนาองคกรตามแผนกลยุทธของสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรกอนวาทั้งหมดที่ทางคณะกรรมการนโยบายและแผนพิจารณาเห็นชอบในหลักการกวาง ๆ  
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แลว ที่ประชุมมีการปรับปรุงแกไขประการใดหรือไม ซึ่งฝายเลขานุการจะไดพิจารณาตอไป ขออนุญาตนํา
เรียนเบื้องตนเทานี้กอนครับ 
  ประธาน  :  ใหรับทราบหรือใหพิจารณาดวย ทานรองจเรวาอยางไรครับ 
  นายจเร พันธุเปร่ือง  :  ก็ไปปรับตามที่สัมมนา และมีการหารือกันมาครั้งหนึ่งแลว และเขา
ก็ปรับมาเปนอันนี้ 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ติดใจคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ ๑  ป ๒๕๕๓ เรา
กําหนด ๘๐  ป ๒๕๕๔ เรากําหนด ๘๓ ป ๒๕๕๕  ๘๕  ป ๒๖๖๕  ๙๐ ฉะนั้นที่เราคุยกันเมื่อสักครูเร่ือง
วิธีการวัดก็จะไปเชื่อมโยงกันตรงนี้ที่จะมีความสัมพันธ เพราะวาคะแนนเราตองเพิ่ม ฝากเปนขอสังเกตคะ 
  นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง  :  ขออนุญาตนําเรียนนะครับ คือในสวนนี้ทางกลุมงานนโยบาย
และแผนไดแจงเวียนและไดทําความเขาใจใหกับหนวยงานทุกหนวยงานไดสอบทานมาทั้งหมดแลว รวมถึง
เสนอทานรองแตละทานในแตละกลุมภารกิจเปนที่เรียบรอยแลว เราทําการสอบทาน ๒ คร้ัง จึงปรากฏ
ออกมาเปนเอกสารฉบับนี้ ในสวนที่ตั้งไว ๘๐  ๘๓  ๘๕  ๙๐  คือ ผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของไดรวมกันสัมมนา
กําหนดออกมาเปนคาเปาหมายตรงนี้ ซึ่งปนี้ของอยูเฉลี่ยอยูที่  ๗๘ ความพึงพอใจโดยรวมนะครับ 
เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเปาไววา ป ๒๕๕๓ เราจะไดเฉล่ียไมนอยกวา ๘๐ ซึ่งตรงนี้เองเกณฑไมวาคําถามอะไร 
ก็ตามผูรับผิดชอบจะตองไปลงถึงวิธีปฏิบัติใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นวาเราจะวัดอยางไร รวมถึงหลักการ 
หลักเทคนิคอะไรก็ตามใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  มีอีกประเด็นหนึ่งคือเร่ืองการวัดความพึงพอใจ ยุทธศาสตรที่ ๑ 
เราวัดความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการบริหารจัดการองคกร นี่คือภาพรวมของแตละสํานัก ทีนี้ไป
ยุทธศาสตรที่ ๓  ๓.๒  รอยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรัฐสภาดานตางประเทศ ตรงนี้ก็ตองแยกวัด
ใชไหมคะ แตวาวิธีการวัดความพึงพอใจไปรวมอยูในแบบสอบถามเดียวกัน ตรงนี้ถามวาจะแยกกันอยางไร
เวลาออกมาเปนคะแนน ถาหากวาไมมีการแยกที่ชัดเจนวาการวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรัฐสภา
ดานตางประเทศ แยกวัดไปตางหาก รวมทั้งระดับความพึงพอใจเรื่องของการเขามามีสวนรวมทางการเมือง 
ซึ่งตรงนี้ตองแยกวัด ทางกลุมงานนโยบายและแผนมีแผนการดําเนินงานอยางไรบางคะ 
  นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง  :  ทางฝายตางประเทศซึ่งทานรองไดย้ําตลอดวาทางฝาย
ตางประเทศจะมีการวัดผลหลังจากการใหบริการวาแบบตาง ๆ พวกนี้เขาก็จะวัดของเขาในลักษณะที่วา
เวลาใหบริการแลวก็วัดเลย แตในสวนของการมีสวนรวมทางการเมืองมีความแตกตางจากการใหบริการ
โดยรวมของสํานักงาน เพราะวาในสวนนี้เองทางสํานักประชาสัมพันธไปวัดในการเขาไปมีสวนรวมใน
โครงการตาง ๆ ไมวาจะเปนทางชองทางตาง ๆ เขาก็จะวัดตรงที่วาประชาชนที่เขามามีสวนรวมพึงพอใจใน
กิจกรรมชองทางที่เขามามรสวนรวมหรือเปลา เพราะวากิจกรรมนี้มีผูรับผิดชอบรวมกันหลายสํานัก ตั้งแต  
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สํานักประธาน สํานักกรรมาธิการ ๑  ๒  ๓ สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย สํานักประชาสัมพันธและ
สถานีวิทยุ ซึ่งตรงนี้เองก็จะวัดความพึงพอใจ การมีสวนรวมทางการเมืองก็จะมีออกแบบของแตละสํานักที่
เขากําหนดไวเปนตัวสอบถาม 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  มีขอสังเกตนิดหนึ่งนะคะวาถาแตละสํานักทําแบบนี้สวนหนึ่ง 
และประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการที่มีตอการบริหารจัดการองคกร จะมี
คําถามในเรื่องของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานรัฐสภาตางประเทศ ดานการใหความรูดานการเมือง
การปกครอง ถามวาถาคําตอบออกมาขัดแยงกันจะวาอยางไร ถาสมมุติวาวัดตามยุทธศาสตรที่ ๑ แลว 
ความพึงพอใจดานการปฏิบัติงานดานรัฐสภาตางประเทศต่ํากวาที่เขาวัดหรือวาสูงกวาที่เขาวัด เพราะวา
อาจจะไมใชกลุมเปาหมายเดียวกันที่ตอบคําถาม  
  นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง  :  อยางที่เราคุยกันสักครูวาสิ่งนี้เปนเรื่องการสอบถาม ซึ่งมี
ความเห็นคอนขางแตกตางกัน เพราะวาโดยที่เรามองวา ถาเกิดวาเราไปวัดครั้งเดียวความพึงพอใจทั้งปแค
คร้ังเดียว บังเอิญชวงนั้นสํานักงานเกิดภาพลักษณ หรือวาใครก็ตามไปทําเสียหาย ก็จะเกิดประเด็นปญหา
ที่วาอยางเมื่อกี้ที่ออกมาวาพอถึงเวลาก็ระบายความในใจลงไป  สํานักตางประเทศเขามองเห็น ผมก็เห็น
ดวยกับเขาวาอยางไรก็ตามการที่เราใหบริการโดยตรงเราจะไดรับรูขอความความถูกตองมากกวา พอเสร็จ
แลวดีไมดีเขาก็สามารถประเมินได ณ ตรงนั้นเลย เพราะฉะนั้นในสวนตรงนี้เขาก็สามารถยืนยันไดวาสิ่งที่
เขาทํามาตลอดทั้งปใหบริการ กับยืนยันกับขององคกรโดยรวมเขาก็ Check Balance กันอยูวาเขาทํา
อยางไร บางครั้งก็อาจจะสํารวจความพึงพอใจ ๒ เดือน ๓ เดือน อะไรก็สุดแลวแตที่เขาจะกําหนดตรงนั้น 
แตทั้งนี้ทั้งนั้นแบบฟอรมตาง ๆ ทางสํานักนโยบายและแผนก็จะรวมกับหนวยงานที่เปนเจาภาพเปน
ผูออกแบบฟอรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความชัดเจน 
  ประธาน  :  ทานใดจะซักถามเพิ่มเติมไหมครับ หัวขอ ๔.๑  หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กรรมการสงสัยไหมครับ หนวยงานรับผิดชอบหลักในชองสุดทายสําคัญเพราะวาจะเปนตัวแบงผลประโยชน
ที่จะไดรับโบนัส 
  นายนพรัตน ทวี  :  อันนี้เปนแผนยุทธศาสตรที่จะตองทําไป จะตองผลักไปขางหนาครับ  
แตไมไดเกี่ยวกับการทําคํารับรองโดยตรง มันก็อาจจะดึงไปใชในการกําหนดเปนตัวชี้วัดตามคํารับรอง แต
ตรงนี้หมายความวา Function หนวยงานไหนที่รับผิดชอบยุทธศาสตรไหน 
  ประธาน  :  ที่ผมพูดเพราะวามันจะถูกดึงไปใชบางเรื่องบางราวได ในการที่จะไปกําหนด
ตัวชี้วัด  เชิญทานรองจเร 
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  นายจเร พันธุเปร่ือง  :  ผมฝากทางแผนนิดหนึ่ง ในกรณีบางเรื่องที่เกี่ยวของกับหลาย ๆ 
สํานักคงตองกําหนดเกณฑรวมกันกอนวาจะวัดอยางไรเพื่อใหอยูบนฐานเดียวกัน เพื่อจะไดมาหาคาเฉลี่ย
ใหไดเปอรเซน็ตตามที่กําหนดไว ถาเกณฑไมเหมือนกันหาคาเฉลี่ยรวมกันไมได   
  ประธาน  :  อยางของผมนี่ รปภ. ๕ ตองได ๕ ปนี้กลายเปนตัวชี้วัดไปแลว หรือบางเรื่อง
การเผยแพรประชาธิปไตยไมเปนตัวชี้วัดแตตองทํารวมกัน ก็ตองไปตอบคําถามตัวนี้ เลมสีเหลืองเมื่อกี้  
  นางศุภารัตน วศะภาคย  :  ติดใจกลยุทธที่ ๒ เสริมสรางและผลกัดันการบรหิารจดัการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารกิจการภาครัฐ PMQA กับโครงการ
จัดระบบการบริหาร การติดตามและการใชจายงบประมาณตามแนวทางของระบบ PART ตัว PART ไมมี
ปญหา แต PMQA หมายความวาเปาหมายที่จะเริ่มใชตั้งแตป ๒๕๕๓ เลยหรือเปลา หรือวามีการพัฒนาไป 
แลวก็จะเริ่มใชจริง เพราะวา PMQA วัดผลงานแตละบุคคลดวยใชไหมคะ เพราะฉะนั้นอยากทราบตรงนี้วา
เปาหมายที่จะมีการใชจริงเมื่อไร ปไหนกันแน ป ๒๕๕๓ ยังพัฒนาอยูหรือวาเสร็จใชไดจริงแลว 
  เลขานุการ  :  โครงการนี้เราจะตองทําอยูแลว PMQA และปนี้เกณฑการวัดที่เราจะมาใช
ของป ๒๕๕๒ เรากําหนดอยูในกรอบของการวัดดวย ถาทานที่ปรึกษายังจําไดก็คือวาจะอยูในมิติที่ ๔ เร่ือง 
การพัฒนาคุณภาพขององคกร ฉะนั้นเกณฑการวัดคงจะตองไปคุยกันที่กรอบตัวชี้วัด เราจะทําไปไดมาก
นอยแคไหนตรงนั้น คงจะตองไปเร่ิมตนที่เกณฑการวัดอีกครั้งหนึ่ง ในสวนของรายละเอียดคะ 
  นายณัฐกฤษฏ วงษเจริญ  :  ขออนุญาตนะครับ พอดีไดรับมอบหมายใหมาชี้แจง แตวาขอ
อนุญาตตั้งขอสังเกตเรื่องตัวชี้วัดนิดเดียว คือถาเราดูในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ตัวชี้วัดรายปเขาใจวาไป
กําหนดประเด็นตัวชี้วัดตั้งแต ๘๐ ในป ๒๕๕๓ ไปจนถึง ป ๒๕๕๖ เปน ๙๐ เกณฑการสํารวจความถึงพอใจ
ในปตอไป ป ๒๕๕๔  ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ สูงขึ้นหมดเลย ซึ่งไมแนใจวาความพึงพอใจซึ่งเปนความรูสึก
ระดับสํานักและระดับความรูสึกของผุใชบริการ พอเทียบกับหนา ๑๘ ก็คือ การวัดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานรัฐสภา ในหนา ๑๘ ในป ๒๕๕๓ กําหนดไวรอยละ ๗๐ ไลไปจนถึง ป ๒๕๕๕ รอยละ ๘๐ และ 
ป ๒๕๕๖ คงที่รอยละ ๘๐ ซึ่งมีขอสังเกตวาในการรักษาระดับไมเปนไปตามลําดับเลยวาตัวชี้วัดที่ตั้งไวจะมี
ผลอยางไรหรือไม เทาที่ดูเกณฑสํารวจความพึงพอใจในชวงรับทราบรายงานเราทําไดรอยละ ๗๘ ซึ่งจาก
กลุมตัวอยาง ๒๕ ตัวอยาง ซึ่งคอนขางยาก 
  ประธาน  :  คุณณัฐสิทธิ์จะชี้แจงไหม 
  นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง  :  กราบเรียนวาจริง ๆ แลวสิ่งที่เรากําหนดก็คือแผน แผนก็คือที่เรา
ตั้งไวแนนอนจะตองมีการพัฒนาตามลําดับวาความพึงพอใจตาง ๆ คงจะอยูระดับคงที่ ถาเกิดดูไปก็ไมเกิด
เชิงพัฒนามากนัก แตหนวยงานผูรับผิดชอบซึ่งเขากําหนดมาก็เขาใจวาเขาพยายามที่จะทาทายใหมันสูงขึ้น
ในทุกป แตอยางไรก็ตามในการที่จะสรางฐานในแตละปแนนอนเราจะตองมีการทบทวนอยูเหมือนกันวาพอ 
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ป ๒๕๕๓ เราทําแลวถาเกิดวายังไดต่ําลงอยูที่ ๗๐ แนนอนเราตองทบทวนในป ๒๕๕๔ ใหมวาเราตอง
กําหนดในระดับไหน มีปญหาตรงไหนบาง มันอาจจะไมใช ๘๓ ในป ๒๕๕๔ อาจจะอยูแค ๘๐ ก็ได 
เพราะฉะนั้นแผนที่เรากําหนดยอมตองมีความทาทายเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ นั่นคือหลักตรรก โดยหลักวิชาการที่มัน
ควรจะเปน ในสวนของตางประเทศเองเขาใจวา ณ ปจจุบันนี้เขาใชคําวาเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๗๐ คําวา 
ไมนอยกวา ๗๐ อะไรก็ตาม ในพื้นฐานเขาอาจจะพอใจในระดับตรงนี้ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราเองก็ตองเคารพการ
ตัดสินใจวาเมื่อหนวยงานมีการกําหนดเกณฑแลว เราก็ยังคิดอยูวาถาเกิด ๗๐ นอยไป ถาบังเอิญปนี้เขาทํา
ได ๘๐ ก็แนนอนวาในป ๒๕๕๔ เราจะตองเพิ่มระดับข้ึนใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ  
  ประธาน  :  ตัวชี้วัดไดใชไหม 
  นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง  :  ไดครับ 
  ประธาน  :  มีอยูในเลมสีเหลืองนี่หมดครับ ทําไมเขาขอแค ๗๐ ตกลงวาระนี้เห็นชอบ จะได
ไปวาระที่ ๔.๒ 
  ระเบียบวาระที่ ๔.๒ รายงานการควบคุมภายในของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
ประจําป ๒๕๕๑ เชิญครับ 
  เลขานุการ  :  รายงานควบคุมภายในของสํานักงาน ประจําป พ.ศ.  ๒๕๕๒ เร่ืองนี้เปน
เร่ืองที่ทานเลขาธิการไดมีหนังสือแจงใหกลุมงานนโยบายและแผนใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และแผน เร่ืองสืบเนื่องก็คือวาเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาใหหนวยงาน
ภาครัฐจะตองมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้เราจะตองมีการจัดทํา มีการประเมิน แลวก็รายงานตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินภายใน ๙๐ วันนับแตส้ินปงบประมาณ ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็คือสํานักงาน
เองไดมีการจัดวางระบบควบคุมภายในไวทั้งหมดก็คือ ๗ ดาน ก็คือ ดานของการบริหารจัดการ ก็คือเลมที่
ใชในการประเมินที่จะมารายงานที่ประชุมในวันนี้  ดานระบบการเงิน  ดานระบบบัญชี ดานระบบประมาณ 
ดานระบบพัสดุ ดานระบบการตรวจสอบภายใน และดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ที่มาที่ไป
ของตัวนี้ก็คือไดมีการวิเคราะหและประเมินแลววาตัวเหลานี้นาจะตองนํามาจัดวางระบบควบคุมภายใน 
แลวก็แนวทั้งหมดจะสงใหหนวยงานหมายถึงหนวยงานภายใน ภาษาการควบคุมภายในจะเรียกวา
หนวยงานยอย นําระบบควบคุมภายในของสํานักงานไปจัดวางระบบและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
โดยวิธีของการดําเนินงานนั้นสวนราชการจะตองแบงเปน ๓ สวน ก็คือ  ๑. จะตองมีฝายบริหาร ก็คือ 
สํานักงานจะตองมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทําหนาที่ในการประสานกับหนวยงานในการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน ก็คือติดตามระบบเอาเขามาวามีเร่ืองอะไรบางที่เราควบคุมภายใน กลุมงานตรวจสอบ
ภายในจะทําหนาที่ในการประเมินจากรายงานที่ฝายบริหารรวบรวมมาแลวประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามนั้น เสร็จแลวทั้ง ๒ สวนจะตองทําตามหนาที่คือเสนอรายงานทั้งหมดขึ้นสูเจาหนาที่อาวุโส เจาหนาที่ 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                   เพทาย ๓/๗ 
วันพฤหัสบดีที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ 
 
อาวุโสในที่นี้จะเหมือนกับเปน CEO ดานระบบควบคุมภายในของสวนราชการก็คือทานรองศุภมาศ 
ซึ่งคุณณัฐกฤษฏ วงษเจริญ ทําหนาที่เปนเลขานุการของเจาหนาที่อาวุโส ก็จะสรุปรายงานของทั้ง ๒ สวน 
แลวก็นําเรียนตอเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ เพื่อสงใหสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งในประเด็นทั้งหมดที่ทางเจาหนาที่อาวุโสไดสรุปและเลขานุการดวยที่
สรุปมาก็จะปรากฏตามเอกสารที่ทานเลขาธิการไดขอใหนําเขาสูที่ประชุมในวันนี้คะ  
  ประธาน  :  เชิญคุณณัฐกฤษฏชี้แจง มีบันทึกของคุณณัฐกฤษฏผาน CEO ถึงทานเลขา  
ทานกรรมการไดอานหรือยังครับ ในบันทึกขอความลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ มีประเด็นอะไรที่จะตอง
ชี้แจงไหมครับ 
  นายณัฐกฤษฏ วงษเจริญ  :  กราบเรียนทานกรรมการทุกทาน ผมในฐานะเลขานุการ
เจาหนาที่ระดับอาวุโส ทานรองเลขาธิการศุภมาศ นอยจันทร  ขอชี้แจงในเรื่องของระบบการควบคุมภายใน 
จากที่ทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดบอกวาในเรื่องนี้จะมีการลงนามใน ปอ ๑  ปอ ๒  ปอ ๓ หนังสือถงึ
สตง. แลว ก็ขอใหนําเรื่องนี้เขาคณะกรรมการนโยบายดวยเพื่อพิจารณาในวันนี้ ขอเรียนเพิ่มเติมจากที่ทาน 
ผอ. ศรีเงินไดชี้แจงที่ประชุมไปแลว คือเร่ืองนี้โดยเฉพาะในสวนของเอกสารที่นําเขาในคณะกรรมการในวันนี้
สวนตัวมองวานาจะมีเอกสารแบบ ปอ ดวย  แบบ ปอ จะเปนแบบที่ทางคณะกรรมการในเรื่องของการ
ควบคุมภายในจัดทําขึ้น ซึ่งในนั้นจะมีเร่ืองของความเสี่ยง การติดตาม การประเมินความเสี่ยงในเรื่องของ
การควบคุมภายในแตละดานดวย เนื่องจากวากลไกในเรื่องของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานา
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเองมีอยูดวยกัน ๓ สวน  สวนแรกก็คือในสวนของคณะกรรมการควบคุมภายใน 
ซึ่งมีทานที่ปรึกษาศุภารัตนเปนประธานกรรมการอยูในสวนนี้ สวนที่ ๒ ก็คือในเรื่องของ ทาน ผอ. จุไร ซึ่ง
เปนสวนของการควบคุมตามแบบ ปส. ในเรื่องของการตรวจสอบควบคุมภายใน  และในสวนที่ ๓ ก็คือสวน
ของเจาหนาที่ระดับอาวุโส  
  สําหรับการนําเสนอตรงสวนนี้ส่ิงที่อยากชี้แจงก็คือ เปนการพิจารณาสอบทานโดยใช
เอกสารการควบคุมภายในของทั้ง ๒๓ สํานัก โดยมีหลักเกณฑดังนี้ คณะกรรมการจะแจงเวียนใหกับ
หนวยงานทั้งหมดสงรายงานใหกับคณะกรรมการ เปนรายงาน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เพื่อ
คณะกรรมการจะไดรวบรวบ แบบที่ในสวนหนวยงานยอยหรือวาสํานักทั้งหมดของสํานักงานทํา จะเรียกวา
แบบ ปย. ซึ่งมีทั้งแบบ ปย. ๑  ปย. ๒  ปย. ๓ แบบติดตาม ปย. ๓ ของหนวยงานยอย ซึ่งจะตองใหเจาหนาที่
ระดับอาวุโสรับรองทุกหนวยงานยอย และอีกสวนหนึ่งก็คือในเรื่องของแบบ ปอ. ซึ่งเปนแบบประเมนิควบคมุ
ภายในระดับองคกรของสํานักงาน ซึ่งสวนนี้เองคณะกรรมการจะเปนผูรวบรวมและจัดทําขึ้น และนําเสนอ
ใหเจาหนาที่ระดับอาวุโสพิจารณาเพื่อนําเสนอตอทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรตอไป ในสวนของ
เลขานุการเจาหนาที่ระดับอาวุโสก็จะพิจารณารายงานทุกหนวยงานและจัดทําเปนเอกสาร รายงานการ 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                   เพทาย ๓/๘ 
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ควบคุมภายในเพื่อประกอบกับแบบหนังสือรับรองที่จะใหเจาหนาที่ระดับอาวุโสลงนาม และพิจารณาทํา
บันทึกสรุปจากที่คณะกรรมการนําเสนอ เพื่อประกอบใหทานเลขาธิการไดมองเห็นในภาพรวม พอเราเขาใจ
ตรงนั้นแลวก็อยากใหคณะกรรมการทุกทานไดดูในสวนของบันทึกขอความ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
สวนแรกก็คือวาจากการพิจารณาแลวพบวาระบบการควบคุมภายในของสํานักงานไดบรรลุวัตถุประสงคที่
วางไวพอสมควรนะครับ ก็คือวาการปฏิบัติของสํานักงานในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เนื่องจากวามีการยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี รวมถึงที่สําคัญก็คือไดมีการประเมิน
ความเสี่ยง และกําหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสํานักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให
อยูในระดับที่ไมเกิดผลกระทบตอประสิทธิภาพ ตามคําสั่งสํานักงานลงวันที่ ๖ มีนาคม ซึ่งอันนี้เปนการ
ประกันในเรื่องของการปฏิบัติของสํานักงานตามหลักบริหารจัดการที่ดี ในสวนที่ ๒ ก็คือขอมูลและรายงาน
ทางการเงินของสํานักงานมีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได ----------------------------------------------- 
 
 
          - ๔/๑ 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ         จิตตานนัท ๔/๑ 
วันพฤหัสบดทีี่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นตอมาก็คือบุคลากรของสํานักงานมีลักษณะที่ดีชวยเอื้อในเร่ืองของการควบคุมภายใน  
มีการสงเสรมิวัฒนธรรมองคกร มีการตั้งคณะกรรมการกํากับและตรวจสอบขาราชการใส
สะอาด มีการยกยองขาราชการที่ปฏิบัติงานดีในทุกระดับ สวนสุดทายก็คอืวามีการบริหารไอที 
(IT) และการสื่อสารที่มีความเหมาะสมสามารถสนับสนนุงานของกระบวนการนิติบัญญัติได
อยางมีประสิทธิภาพ แตวาประเด็นทีเ่กี่ยวกับเร่ืองของขอควรปรับปรุง ก็เปนขอควรปรับปรุงบาง
เพื่อใหมาตรการการควบคุมภายในที่มีอยูไดพัฒนาอยูในระดับที่ดียิ่งขึ้น โดยไดนําเสนอ
เกี่ยวกับเร่ืองของการทบทวนแผน ผลการดําเนินงานที่ผานมา โดยเสนอวาควรมีการนําแผน
ยุทธศาสตรของสํานักงานไปกําหนดเปนแผนปฏบิัติการของทุกหนวยงานดวย ในดานของ
เลขานุการในที่ประชุมกค็วรจะมีการนําระบบพัฒนาทีมงานเขามาใช ในเรื่องของการปฏิบัติ
หนาที่ดานรางกฎหมาย กระทู ญัตติ ก็ควรเพิ่มในเรื่องของการฝกอบรม อบรมความรูเทคนิคใน
ดานตาง ๆ ในเรื่องของการใหบริการก็ควรมีเร่ืองของขั้นตอนการแลวเสรจ็ของงานแตละประเภท 
และก็กําหนดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
โดยเฉพาะ คือมองวายังฝากไวที่กลุมงานนโยบายและแผน แตก็มองวาเรื่องนี้ถามีหนวยงาน
หรือผูรับผิดชอบโดยตรงก็จะทําใหสามารถมีขอมูลฟตแบ็ก (Feedback) หรือขอมูลปอนกลับ
เพื่อใหมีการปรับปรุงบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการอยางตอเนื่องได ดาน
ระบบงานรัฐสภาตางประเทศก็นาจะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรในเรื่องของการพัฒนารัฐสภา
ดานประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ชดัเจนใหเพิ่มขึ้นมากกวาปจจุบัน ดานการพัฒนาบุคลากร
ก็ควรมีชองทางเพิ่มชองทางและเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นมีสวนรวมและการ
ปรับปรุงงานพัฒนาในความรับผิดชอบ ในดานการรักษาความปลอดภัยนาจะมีการปรับปรุง
ระบบและโครงสรางใหมีความเขมงวดรัดกุมและเสริมประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยเนนใน
ดานของอุปกรณทั้งดานไอทแีละเครื่องมือที่ทันสมัย เพราะวาปจจุบันนี้ไอทีมีการพัฒนาในเรื่อง
นี้อยางไมหยุดยั้งอยูแลว ในสวนที่ ๒ ดานระบบการเงินก็ควรมีการปรับแผนงบประมาณและ
แผนการจัดซื้อจัดจางใหสอดคลองตองบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไวลวงหนา โดยเฉพาะที่
นาจะมีการปรับปรุงก็คือเร่ืองของการเบิกจายและการรายงานผล การใชจายเงนิคืนคลังที่
จะตองมีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน ในดานระบบบัญชีก็นาจะมีการฝกอบรม 
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เพิ่มขึ้นในเรือ่งของการจัดทําบัญชีใหกับบุคลากร ดานระบบงบประมาณก็ควรมีเร่ืองของการ
พัฒนาขอมูลดานงบประมาณเพื่อใหมีการวิเคราะหผลการจายเงินในแตละไตรมาสของ
ปงบประมาณไดอยางสมเหตุสมผล ดานระบบพสัดุก็ควรจะมีแผนในเรื่องของการจัดทําพัสดุ
เปนแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจําป ทีส่าํคัญก็คือวาควรจะใหแตละหนวยงานซึ่งเปน
หนวยงานยอยเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดการใชพัสดุเพื่อใหจํานวนพสัดุไมเหลือ ไมมาก
เกินไป หรือไมนอยเกินไปจนไมเพียงพอ ดานการตรวจสอบภายในก็ควรจะมีการจัดทําในเรื่อง
ของคูมือปรับปรุงโครงสรางและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม ในเรื่องของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก็ควรจะมีการปรับปรุงทบทวนนโยบายดานไอ.ที. และกแ็ผนแมบท
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับนโยบายซึ่งมีทั้งเรือ่งของการจัดการฐานขอมูลของ
องคกร ในเรื่องของการวิเคราะหและออกแบบระบบ เร่ืองของการพัฒนาหองปฏิบัติการ
เครือขายคอมพวิเตอร ซึ่งทั้งหมดนี้เราก็สรุปจากสภาพปญหาที่มองของหนวยงานยอยและก็
ประเด็นที่คณะกรรมการลิส (List) วาเปนเรื่องทีค่วรปรับปรุง แตวาเมื่อพิจารณาภาพรวมของ
สํานักงานแลวเราพบวาการควบคุมภายในทั้งหมดเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
ทางคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถปุระสงคของการ
ควบคุมภายในตามรายละเอียดที่ระบไุวแลว ก็ไดเสนอใหทานเลขาฯ ลงนาม ซึ่งเรื่องนี้กไ็ดจัดสง
ใหกับทางสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิแลว ตามกาํหนดระยะเวลาก็คือภายใน  
๙๐ วัน เมื่อสิ้นปงบประมาณทานเลขาฯ ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ก็ขอรายงาน
เบื้องตนแคนี้ครับ 
  ประธาน  :  จริง ๆ แลวซอีีโอ (CEO) เอารายงานของคณะกรรมการที่ทานที่
ปรึกษาสุภารัตนเปนประธานมาสรุปเสนอทานเลขาฯ ใชไหม  
  นายณัฐกฤษฎ วงศเจริญ  :  ใชครับ 
  ประธาน  :  แลวทานสุภารัตนไดทํารายงานเขาคณะกรรมการชุดใหญไหม  
เขาไปแลวใชไหม สงเจาหนาที่แลว แลวเจาหนาทีก่็จะสรุปมาอยางนี้หรือ แลวตรวจสอบภายใน
ทําอะไรหรือยังละ หนาทีเ่ทาที่ดูมีทั้งหมด ๗ ดาน เมื่อกอนมีเร่ืองเดียวเดี๋ยวนี้ตั้ง ๗ ดาน ผอ. 
กลุมงานตรวจสอบภายในไดทําอะไรหรือยัง เชิญครับ 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ         จิตตานนัท ๔/๓ 
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  นางสาวจุไร เจริญสุข  :  คือในสวนทีคุ่ณณัฐกฤษฎไดเรียนทานประธานในสวน
ที่ณัฐกฤษฎไดรายงานแลวเราก็เอาขอมูลมาทํางานรวมกันคือของทานสุภารัตนก็ออกไปในรูป
รายงาน ของตรวจสอบภายในก็จะออกมาในรูปของแบบ ปส. กค็ือประเมินเหมือนกันคือ
ประเมินในดานระบบการควบคุมภายในและสํานกังานทั้ง ๗ ดานแลวก็รวบรวมสงเสนอ
เจาหนาที่ระดับอาวุโสคือทานรองศุภมาสซึ่งจะสรปุในภาพใหญก็คือเปนการทํางานทั้ง ๓ กลุม 
แตภาพใหญที่สุดก็คือเจาหนาที่ระดับอาวุโสเปนผูรวบรวมนําเสนอ สรุปเสนอทานเลขาธิการ 
ประเด็นสุดทายที่ทางคณะกรรมการแนบมาในวาระการประชุมวันนี้ซึ่งเพิ่งเห็นเหมือนกนั  
  ประธาน  :  คือผมดูอารัมภบทมันก็มีรายงานของทานสุภารตันแลวก็ของกลุม
งานตรวจสอบภารภายในก็คือ ปอ. ๒ ใชไหม กอนเขียนรายงานนี้ขึ้นมาเพื่อเสนอเลขาธิการ 
เลขาธิการกเ็อาเขาที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนใชไหมครับ ก็พิจารณาวาจะ
เห็นชอบไมเห็นชอบ แคนั้นเองใชไหมครับ  
  นายณัฐกฤษฎ วงศเจริญ  :  ขอชี้แจงทานประธานนะครับ คอืความจริงแลวใน
เร่ืองของระบบควบคุมภายในจริง ๆ แลวเปนเรื่องที่สํานักงานตองดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินป ๒๕๔๔ ซึ่งเรื่องนี้ไดมีการ
รายงานผลมาแลวทั้งสิน้ ๕ คร้ัง ตั้งแตป ๒๕๔๗ คร้ังนี้เปนการรายงานครั้งที่ ๕ ซึ่งการรายงาน
ตามนี้ทุกหนวยงานจะเขามามีสวนรวม ก็คือทุกหนวยงานยอยจะตองเขามารายงานผลทุก
หนวยงาน และก็การนําเสนอการอนุมัติจะประกอบดวยรายงานของคณะกรรมการ ซึ่งทาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในฐานะหัวหนาหนวยรับตรวจลงนามและกมี็แบบ ปส. ซึ่งทางกลุม
งานตรวจสอบภายในเปนผูจัดทําประกอบ ซึ่งเรื่องนี้เปนอํานาจของทานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรในฐานะเปนหัวหนาหนวยรับตรวจอยูแลว แตวาการนําเขาคณะกรรมการนโยบาย
และแผน เขาใจวาเนื่องจากวามีประเด็นที่อยากจะใหทางคณะกรรมการไดทราบดวยวาคือไมใช
เปนเรื่องพิจารณาเพื่อเห็นชอบนาจะเปนเรื่องเพื่อทราบวาประเด็นที่ทางคณะกรรมการจัดทําขึ้น
แลวก็ทางฝายเจาหนาที่ระดับอาวุโสไดสรุปขึ้นนาจะนําเขาไปปรับและเสรมิในสวนของการ
กําหนดแผนของสํานักงานไดอยางไร 
  ประธาน  :  เชิญทานณัฐสิทธิ์ครับ 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ         จิตตานนัท ๔/๔ 
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  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตครับทาน คือประเด็นทีท่างคณะกรรมการ
ควบคุมภายในสํานักงานเสนอมาที่บอกวาควรทั้งหลายนี้ จริง ๆ แลวผมเขาใจอยางนี้นะครับวา
ถาเกิดทราบมันคงจะหายไป ถาเกิดเปนไปไดลองหารือคณะกรรมการดูวาจริง ๆ แลวพวกนี้มัน
ควรจะตองมีการดําเนินการตอ เพราะมิเชนนัน้แลวคณะกรรมการชุดนี้ไปทาํและก็มีขอเสนอ
ความเห็นมาแลวมันก็ตองมีการติดตามผลวาผลทีมั่นเกิดผลที่เปนอยางนี้มันเอาไปดูแลบางหรือ
ยัง เพราะไมอยางนั้นแลวถาเกิดวาเราทราบมันก็ทราบอยางนี้ครับมันก็ไมไดทําอะไร ผมมอง
อยางนี้นะครับวามันนาจะมีการติดตามหรือวาจะใหหนวยงานใดแจงหนวยงานใดไปรับ
ขอสังเกตไปปฏิบัติหรือเปลาอยางนี้เปนตน ขออนุญาตครับ 
  ประธาน  :  คือขอเสนอของซีอีโอ (CEO) มี ๗ ขอตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการที่เขาไปดาํเนินการก็มีเกี่ยวของกันหลายหนวยงานใชไหมครับ แมแตตรวจสอบ
ภายในก็มีวาตองไปปรับปรุงเรื่องโครงสรางการบริหารงานใชไหมครับขอเสนอแนะควรอยางนั้น
ควรอยางนี้ คือไปเห็นแลวคณะกรรมการที่ปรึกษาสุภารัตนก็มองควรจะทําอยางนี้ ทางซีอีโอ 
ก็เห็นอยางนีอ้าจจะมีเหน็เพิ่มเติมอีกก็ไมทราบนะในนี้มันคงจะปน ๆ กนัอยูหลาย ๆ สวน 
ของตรวจสอบภายในก็เหน็อยางนี้เอามายํากันของ ๗ หัวขอวาควรจะตองปรับปรุงอยางไรให
หนวยงานทีเ่กี่ยวของรับไปดําเนินการอยางนั้นใชไหมถาจะขอมติใชไหมครับ แตผมมองดู
โครงสรางกรรมการผมก็มองวาซีอีโอทานเปนรองที่คุมคลังอยู สวนใหญก็เปนเรื่องเกี่ยวกับทาน
ทั้งหมดครับดานระบบการเงินทั้ง ๗ อยาง ๗ ดานมีการบริหารจัดการกับรองอุมาสีวหรือเปลา
หรือทุกสํานกัทุกรองใชไหมครับ ดานระบบการเงนิก็ทุกสํานักก็มีเหมือนกันหรือเปลา 
ผมไมทราบนะ ดานระบบบัญชีทุกสาํนักไหมดานระบบงบประมาณทุกสํานักไหม ดานพัสด ุ
ทุกสํานักไหม ดานตรวจสอบภายในก็ของกลุมงานตรวจสอบภายในอันเดียว ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศกร็องศุภมาสคุมอยูทั้งหมด และเราตองรายงานไปที่ สตง. ใชไหมแลวมันเช็ค 
(Check Balance) กันไดอยางไร ผมกําลังงงเรื่องซีอีโอนี้ไง ซีอีโอทานคุมหลายเรื่องทีนีท้านมา
เปนซีอีโอเองแลวไปรายงานผมถามประเด็นนิดหนึง่ไมทราบตรงประเด็นหรอืเปลาเขาใจที่ 
ผมถามใชไหม เพราะทานคุมทุกเรื่องแลวตรวจสอบภายในไปตรวจสอบซอีีโอดวยคุมหลาย ๆ 
เร่ืองในนี้แลวทานก็เปนคนรายงานไป สตง. ดวยใชไหมครับ เพื่อเสนอเลขาธิการเห็นชอบแลว 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ         จิตตานนัท ๔/๕ 
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ลองคิดดูเราทําถูกขั้นตอนไหมเหมาะสมไหมควรจะตองปรับปรุงในเรื่องโครงสรางนี้ใหมไหม
อยางนี้เปนตน ผมเปนหวงพอมองเห็นภาพมันมีแตดานการเงิน การบัญชี งบประมาณ พัสดุ 
เทคโนโลนสีารสนเทศอยางนี้ เชิญผูตรวจสอบครับ   
  นางสาวจุไร เจริญสุข  :  เรียนทานประธานขออนญุาตนะคะ ในสวนทีเ่ราจะตอง
ติดตามเราก็จะมีการติดตามและก็รายงานเปนระยะแตชุดใหญก็คือเราจะรายงานปตอปคะ ทีนี้
ที่ทานรองหวงคือตอนสมัยทานศิริลักษณ เปนคนที่วางระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน
เปนครั้งแรกก็เลยกําหนดไวโดยการแนะนําของ สตง. ก็คือมี ๗ ดานที่ทานรองเอยเมื่อกี้ทั้ง  
๗ ดาน ทีนี้วาการทํางานก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ซึ่งในปนี้ทางทานรองศุภมาสไดมีการ
ปรับเปลี่ยนดานการประเมินระบบควบคุมภายในเปลี่ยนจาก ๗ ดาน  กําลงัเปลี่ยนอยูเพราะวา
บังเอิญวาไมไดเอาระบบควบคุมภายในเลมที่สํานกังานกําหนดครั้งแรกโดยมีทานศิริลักษณเปน
คนลงนาม เราก็ใชมาในระยะเวลาพอสมควรและในปนี้ทานรองศุภมาสกําลังปรับเปลี่ยนอยูซึ่ง
อยูในระหวางการดําเนินงาน สวนที่ทานรองบอกวาไดมีการติดตามไหมเราก็จะมีการติดตาม 
แตดวยภารกิจและหนาที่ก็คือเจาของหนวยงานยอยจะตองเปนคนกํากับดแูล เพราะในแบบ
รายงานของเขาเขากจ็ะเขียนเองวาสิง่ที่เขาจะตองควบคุมดูแลและเขากจ็ะกําหนดระยะเวลาที่
เขาจะตองจดัการดําเนินการใหเสร็จสิ้น เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรวบรวมเอกสารที่ทําในปนี้ใหทาน
รองดูดวยนะคะ 
  ประธาน  :  เอาอยางนี้ครับ ผมอยากเรียนถามเปนตุกตาอยางเรื่องการบริหาร
จัดการทานตรวจสอบอยางไร 
  นางสาวจุไร เจริญสุข  :  ถามตรวจสอบภายในใชไหมคะ  
  ประธาน  : ดานการบริหารจัดการที่ทานตองเขาไปตรวจสอบทัง้ ๗ ดาน เพราะ
ทานคงไมไดตรวจสอบเฉพาะเรื่องระบบบัญชี เร่ืองการเงินอยางเดียวแลว ทานตองมีหนาที่ทั้ง 
๗ ดานเหมือนเชนเดียวกบัคณะกรรมการทานที่ปรึกษาสุภารัตนเปนประธานอยูนี้ทาน
ตรวจสอบอยางไร ผมอยากเรียนถามเปนความรูเทานั้นเองนะครับ ดานการบริหารจัดการ  
ดานพัสดุ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทานตรวจสอบอยางไร 
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  นางสาวจุไร เจริญสุข  :  วิธีการตรวจสอบก็ตองเริ่มกระบวนการเริ่มตนเลย 
ทุกหนวยงานยอยคือสํานักกลุมงานเขาก็จะทํารายละเอียดตามแบบที่เรากาํหนดให ซึ่งสํานัก
เขาก็จะกําหนดเองวาในที่เขาจะตองควบคุมอยูตรงดานไหนบาง อยางที่ทานรองเปนหวงก็คือ
ดานบริหารจัดการสวนใหญทุกสํานักจะมีหมดยกเวนดานการเงิน การบัญช ีการคลัง การพัสดุ
มันก็จะมีบางสํานักเทานัน้ที่มี บางสํานักสวนใหญก็จะมีดานงบประมาณแตเมน (Main) หลักก็
คือดานทางสํานักการคลังอยางดานตรวจสอบภายในก็จะมีเฉพาะดานตรวจสอบภายใน
หนวยงานอืน่จะไมมี ซึ่งในปถัดไปนีท้านรองศุภมาสก็จะตัดแลวดานตรวจสอบภายในเพราะวา
ระบบการประเมินของเราไมปญหาแลว ทีนี้วาที่ทานรองเปนหวงวาบริหารจัดการประเมิน
อยางไรก็เหมือนที่คุณณัฐกฤษฎบอกทุกสํานักและกลุมขึ้นตรงเขาทํารายงานขึ้นมาแลวในแตละ
ดาน และเราก็มาจัดใหอยูในดานที่เรากําลังประเมินก็คือบริหารจัดการเราก็มาไลเรียงดูคะ 
  ประธาน  :  เชิญทาน ผอ. มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ 
  เลขานุการ  :  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเตมินิดหนึ่งนะครับที่วาทั้งหมด พอดีเปน
เลขานุการอยูในชวงแรก ๆ ที่ทําวาตั้งแตสมัยทานเลขาธิการคนกอนทานเลขาศิริลักษณเราก็ยึด
โยงมาจากของกรมบัญชีกลาง ทนีี้ในสมัยกอนนั้นในเรื่องของแนวการทํางานเขาจะเนนในเรื่อง
ของการตรวจสอบ สมัยกอนนี้งานตรวจสอบนี้จะเนนไปในเรือ่งของการเงินเปนหลัก จริง ๆ ใน
ตอนแรกครั้งที่เราทําครั้งแรกเลยณัฐกฤษฎก็จะรวมทําอยูดวยเราก็มองไปถึงระบบตาง ๆ 
มากมายและตอนหลังมานี้เราก็ปรับไปอยูในเรื่องของการบริหารการจัดการ ซึ่งในกระบวนการ
ภายในของมันในดานบริหารการจัดการก็จะมีอยูหลาย ๆ เร่ือง ทั้งเรื่องระบบของการประชุม 
ระบบของการวางแผน ระบบของการบริหารบุคคลก็จะอยูในตัวนี้ทั้งหมด แตพอมาตอนหลังเมื่อ
มีการทํางานมาระยะหนึ่งมาเปนชวง ๆ เปนป ๆ ทีเ่รามีการประเมินแลวเราก็เร่ิมเอาระบบอื่น ๆ 
เขามาแทรกอยูในระบบของการบริหารจะลงซอยยอยไป ซึ่งในตัวรายงานผลก็จะบอกไดวา 
ในตรงนั้นเรามีการเขาไปวางระบบควบคุมภายหรือวาดูระบบควบคุมภายในของหนวยงาน 
ตาง ๆ อยางไร แลวก็การตรวจสอบเองในฐานะของผูประเมินกจ็ะประเมินตามที่คณะกรรมการ
ไดมีการวิเคราะหหรือวาหนวยงานไดรายงานมาแลวในระบบงานที่คณะกรรมการไดวางไวใน 
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สวนตรงนั้น ก็คงไมไดเนนไปเฉพาะในเรื่องของเงนิเพียงแตวาชวงแรก ๆ ทีเ่ราวางเราเนนไฮไลท 
(Highlight) เร่ืองนี้มาเปนเรื่องหลักดวย แตหลัง ๆ มาปญหาตาง ๆ ก็มีการลดนอยลงเพราะวา
หนวยงานเองก็ไดมีการปรับปรุงใหระบบมีความเชื่อม่ันไดวาการดําเนินงานของเรานั้น 
มีประสิทธภิาพและกเ็ปนกลไกในเรือ่งของการทํางานที่ดีในสวนตรงนี้ 
  ประธาน  :  คือบันทึกขอความอันนี้เราไมเห็นรายงานของคณะกรรมการติดตาม
และจัดทํารายงานผลการควบคุมภายในของคณะทานสุภารัตนเปนประธาน โดยหลักการก็ตอง
รายงานถึงทานเลขาธิการกอนใชไหมวาตรวจสอบอยางไร เสรจ็แลวกส็งทานเลขาธิการ คําสั่ง
ตั้งโดยเลขาธิการไมใชหรือ คณะนี้ก็ตองรายงานเลขาธิการ เลขาธิการถึงสงไปที่อาวุโส  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  เสนอเจาหนาที่อาวุโสรวบรวม 
  ประธาน  :  ในทายคําสั่งใชไหม และในคณะผูตรวจสอบภายในละครับ 
  นางสาวจุไร เจริญสุข  :  ขออนุญาตทานประธาน คือเราเปนไปตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงินกําหนดวาในสวนราชการทุกสวนราชการตองมีคณะทํางาน ซึง่ของเรา
ทานก็ตั้งทานสุภารัตน แตในของกลุมงานตรวจสอบภายในเปนไปในหนาที่ และก็เจาหนาที่
ระดับอาวุโสเปนตําแหนงที่เขากําหนดมาวาเปนเจาหนาที่ระดบัอาวุโส ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหวัหนา
สวนราชการที่จะตั้งผูใดมาเปนเจาหนาที่อาวุโสทีจ่ะทํางานเชือ่มกัน 
  ประธาน  :  เขาใจแลว พยายามนึกภาพอยูมันไปอยางไรชองทางนี้ ๗ ดานนี้ก็จะ
ปรับแลวใชไหมครับ แลวทั้ง ๗ ดานควรจะตองแจงไปทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไหม เชญิครับ 
  นายณัฐกฤษฎ วงศเจริญ  :  ความจริงเรื่องการรายงานตั้งใจลําดับความเปน
มาแลวก็เร่ืองปจจุบนัและเรื่องอนาคต แตพอดีไดพูดกันในสวนของการปรับปรุงในอนาคต
ตอนนี้สํานักงานมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อจะปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคุมภายใน
ขึ้นมา จากการที่ผมไดคุยกับทางคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิเดิมทีที่กําหนดมาเปน ๗ ดาน 
เนื่องจากวาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยรับตรวจทั่วประเทศเปนหนวยราชการ 
ทุกแหงนะครับ ซึ่งสํานกังานเลขาธิการก็เปนเพียงหนึ่งในหนวยรับตรวจทั้งหมดของทั้งประเทศมี
หลายพันหนวย ซึ่งเขากําหนดออกมาเปน ๗ ดาน ก็เผื่อเวลารวมทั้งประเทศเขาจะแยกออกมาวา 
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เพื่อเวลาสรปุกรุปรวมวาตรงนัน้มีปญหาอะไร เพราะฉะนั้นใน ๗ ขอนี้ ๔ – ๕ ขอตรงกลาง ๆ จะ
เปนเรื่องของการเงินทั้งสิน้ สวนเรื่องการบริหารจัดการเขาก็จะกรุปรวมไวในหัวขอเดียวกัน  
เพื่อสะดวกตอการกรุปของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ แตวาในเรื่องของการพัฒนาเขาจะ
มองจาก ๒ อันก็คือวามันจะมีแบบ ปย. ทีเ่สนอแผนการปรบัปรุง ซึ่งเปนการปรับปรุงในแตละป
และก็ประเดน็ที่ ๒ ก็คือการพัฒนาตัวระบบควบคุมภายในก็คือเลมสีน้ําเงนิที่เปนการวางระบบ
ไวคร้ังแรก เพื่อจะปรับใหสํานักงานตามลักษณะการปฏิบัติของสํานักงาน ซึ่งตอนนี้ความจริง
แลวไมใชวาเราไมรายงานในสวนทีเ่ราจะปรับ เรารายงานแตมันคลุมอยูในเรื่องการบริหาร
จัดการนะครับ อยางหัวขอที่จะเพิ่มขึน้มาในเรื่องของการประชุมก็จะอยูในขอ ๑.๒ การ
ปฏิบัติงานเลขานุการในที่ประชุม ในเร่ืองของงานดานวิชาการเดิมก็อยูใน ๑.๓ เร่ืองของ
กระบวนการทางวิชาการรางกฎหมาย กระทู ญัตต ิในเรื่องของตางประเทศก็อยูในขอ ๑.๕ 
อยางนี้เปนตนนะครับ แตวาในการปรับปรุงคราวใหมจะนําเรื่องของการเงินเรื่องของระบบการ
บัญชีงบประมาณเปนดานเดียว ก็คือเปนเรื่องของดานการเงินโดยเฉพาะแลวสวนเรื่องของดาน
วิชาการเรื่องของการประชุมซึ่งจะมสีาํนักการประชุมสํานักกรรมาธิการซึ่งเปนผูรับผิดชอบเขา
จะแยกออกมาเปนหัวขอหนึ่ง การดําเนินงานของคณะกรรมการในเรื่องของการพัฒนาได
กาวหนาไปสูการพิจารณารางและตอนนี้กําลังใหเลขานุการซึ่งก็คือผมเองปรับปรุงตัวตนรางนั้น
กอนที่จะสงใหกับทุกสํานกัไดตรวจสอบแลวก็ใหระยะเวลา ๑๐ วัน หากวามกีารแกไขอะไรก็จะ
ปรับปรุงแลวก็ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่งกอนจะนําเสนอเปนระบบการควบคุมภายใน
ฉบับที ่๒ เพราะวาฉบับเดิมใชมา ๕ ปแลว อันนี้กค็ือในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของ
กระบวนการควบคุมภายใน ในเรื่องของสํานักงานเองก็ยังมีเร่ืองที่ใกลเคียงกันก็คือในเรื่องของ
ความเสี่ยง แตในเรื่องของความเสี่ยงจะกําหนดออกมาเปนดานและก็มีความรับผิดชอบ 
บางสํานักบางหนวยงานที่ไมไดอยูในแผนก็ไมตองรายงาน แตวาในเรื่องของตรวจเงินแผนดิน
ทุกหนวยงานยอยก็คือสํานักทั้ง ๒๓ สํานักจะตองมีการรายงานมาที่คณะกรรมการเพื่อที่
คณะกรรมการสรุปแลวกป็ระเมิน ๕ องคประกอบ ทั้งเรื่องของสภาพแวดลอม เร่ืองของความ
เสี่ยงเพื่อสรุปรวมเปนรายงานของสํานักงาน ในการนําเสนอรายงานถาจะสมบูรณขึ้นเสนอวา
ทุกปมันจะมรีายงานแบบสรุปคือของณัฐสิทธิ์บนัทึกที่นําเสนอของซีอีโอ แลวก็จะมีรายงานของ 
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คณะกรรมการซึ่งคณะของทานที่ปรึกษาสุภารัตนทําทางกลุมงานตรวจสอบภายในจะทําเปน
เลมทีส่วยงามแตไมเยอะมากเพื่อแจกใหกับผูบริหารปนี้ก็ทําและเห็นวากําลังจะแจกให 
ผูบริหารทุกทานเพื่อจะไปศึกษาในภาพอยูครับ สวนเรื่องที่วาควรอะไรนี้ทางซีอีโอเสนอแลวจะมี
มาตรการตอไปอยางไรนั้นทุกปทีผ่านมาก็จะใหทานรองที่ดูแลในแตละดานนําไปดูแลและก็
ปรับปรุงควบคุมเอง เพราะวาเรื่องนี้มันเปนเรื่องของการบริหารจัดการภายในองคกร บันทึก
ขอความที่เสนอขอเสนอแนะไมไดนําเสนอไปที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนเพียงเรื่องที่
เปนการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรเทานั้น อันนีก้็รายงานใหทานประธานทราบไว
เปนเบื้องตนครับ 
  ประธาน  : ผมจะปดประชุมภายในเทีย่งตรงเหลืออีก ๒ นาที เพราะฉะนัน้
ประเด็นก็ควรจะมีอยูทานผอ. เขียนไกด (Guide) มาใหผมใหถามอยางนี้ ผมก็ใหม ๆ มานั่งตรง
นี้แตพอเขาใจแลว กเ็ก็ต (Get) ไวเหมือนกันพอเขาใจแลวครับ ที่นี้วาควรแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของรับไปดําเนินการใชไหมครับ ตามขอเสนอแจงคณะกรรมการทานสุภารัตนใชไหมครับ
ไปดําเนินการดวย นําขอเสนอแจงคณะกรรมการจัดวางควบคุมภายในไปปรับปรุง 
เห็นชอบอยางนี้ ๓ อยางนะครับจะไดจบ มีเรื่องอืน่ไหมครับ ขอบคุณมากครับปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
 

กลุมงานขวเลข ๕ 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 


